

สรุปข่าวประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- ส่งทีมลาดตระเวนสกัดพื้นที่ป่าล่อแหลมถูกบุกรุก (ไทยรัฐ ๒ มี.ค. ๒๕๖๗ กรอบข่าย หน้า ๗)
- ภาพข่าว: คอลัมน์ ภาพสังคม: SET มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า แก่ ๑๑ ป่าชุมชน ๙ จังหวัดทั่วประเทศ (มติชน ๑ มี.ค.๒๕๖๗ หน้า ๑)
- คอลัมน์ ค้นปากออยากเล่า: เกาะติดกฎหมาย (ไทยโพสต์ ๑ มี.ค.๒๕๖๗ หน้า ๓)
- ปลัดทส.นัดเคลียร์เคมีค. ปมหมุด'สปก.เขาใหญ่' (มติชน ๒ มี.ค. ๒๕๖๗ กรอบข่าย หน้า ๑)
- กมธ.พบพิรุณสปก.โคราช (ไทยรัฐ ๑ มี.ค.๒๕๖๗ หน้า ๑)
- สุทินยันวันแม่เขาใหญ่ไม่เอียง ทส.นัดเคลียร์'หมุดส.ป.ก.'เคมีค. (มติชน ๑ มี.ค.๒๕๖๗ หน้า ๑)
- คอลัมน์ คนปนข่าว: เคลียร์ปมร้อน'เขาใหญ่' (ไทยโพสต์ ๑ มี.ค.๒๕๖๗ หน้า ๕)
- 'ชัยวัฒน์'โต้แผนที่ทหารมั่ว สปก.รับหมุดอยู่ในเขตป่า (ไทยโพสต์ ๑ มี.ค.๒๕๖๗ หน้า ๑)
- 'ชัยวัฒน์'แฉผู้ใหญ่ (แนวหน้า ๑ มี.ค.๒๕๖๗ หน้า ๑)

สื่อออนไลน์

- โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ ๑๑ ป่าชุมชน ๙ จังหวัดทั่วประเทศ (สยามรัฐ ๒๙ ก.พ.๒๕๖๗) <https://siamrath.co.th/n/517985>
- โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ ๑๑ ป่าชุมชน ๙ จังหวัด (สำนักข่าวอิศรา ๒๙ ก.พ.๒๕๖๗) <https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/126668-set-130.html>
- 'ชัยวัฒน์' เปิดโปงมีผู้ใหญ่โทรฯเคลียร์ปม 'ส.ป.ก.เขาใหญ่' ปัดคุยไม่หวั่นอิทธิพลข่มขู่ (เดลินิวส์ ๒๙ ก.พ.๒๕๖๗) <https://www.dailynews.co.th/news/3218315/>
- 'พล.ต.ท.เรวัช' ขึ้นป่าพิรุณศึกแย่งพื้นที่ป่าเขาใหญ่ พร้อมเผยเบื้องหลัง! (เดลินิวส์ ๒๙ ก.พ.๒๕๖๗) <https://www.dailynews.co.th/news/3217450/>
- 'ธนดล' รับเจ้าหน้าที่โคราชไร้สำนึกทำลายป่าไม้ โยน 'ชัยวัฒน์' ถก 'กรมแผนที่ทหาร' หาข้อยุติ (เดลินิวส์ ๒๙ ก.พ.๒๕๖๗) <https://www.dailynews.co.th/news/3219916/>
- กมธ.พบพิรุณ สปก.โคราช ให้แจง ๓ ประเด็น ปลัดทส.นัดสรุป (ไทยรัฐ ๑ มี.ค.๒๕๖๗) <https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2767086>
- 'ชัยวัฒน์'แฉผู้ใหญ่ โทรเคลียร์ปมสปก. ทับซ้อนเขตอุทยาน (แนวหน้า ๑ มี.ค.๒๕๖๗) <https://www.naewna.com/local/790328>
- ชะตาชาวบ้าน! บ้านห้วยเล็บมือ ถอยจนตึกน้ำโขงยังไม่ได้สิทธิทำกิน (มติชน ๒๙ ก.พ.๒๕๖๗) https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4448649
- ชะตาชาวบ้าน "บ้านห้วยเล็บมือ" บึงกาฬ ถอยจนตึกน้ำโขงยังไม่ได้สิทธิทำกิน (ผู้จัดการออนไลน์ ๑ มี.ค.๒๕๖๗) <https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000018512>

ส่งทีมลาดตระเวนสกัดพื้นที่ป่าล่อแหลมถูกบุกรุก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ว่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการ ดังนี้การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันเวลา และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ให้กองการอนุญาตและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักเร่งรัดติดตามการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และดำเนินการตามโครงการ กทช. ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ต้องสร้างการรับรู้ให้แก่พื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ

นายสุรชัยกล่าวอีกว่า ที่สำคัญสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าไม้ที่ล่อแหลมจะถูกบุกรุก โดยให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ เช่น จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาเป็นต้นและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการป้องกันรักษาป่า นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งจะเกิดไฟป่าจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตลอดจนอุปกรณ์ในการดับไฟป่าเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดับไฟในภาวะวิกฤติและเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซากในปีที่ผ่านมา.

มิติหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: -

Col.Inch: 25.56 Ad Value: 8,946

หน้า: 10(บนขวา)

PRValue (x3): 26,838

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ภาพสังคม: SET มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า แก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัดทั่วประเทศ



SET | มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า แก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัดทั่วประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า (เครื่องเป่าลม) รวม 20 เครื่อง แก่มูลนิธิป่าชุมชน เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนใช้ในการร่วมดูแลป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน 11 แห่ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Care the wild **“ปลูกป้อง Plant & Protec”** โดยมี อองครักษ์ ฤทธิธูณม์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) รับมอบ





การเมือง...*เรื่อง เบาๆ

เกาะติดกฎหมาย

6 เรื่องปัญหา ข้อจำกัด และอุปสรรคในท้องถิ่น ต้องยกให้ คนนี้ **สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์** สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เพราะเป็นนายกเทศมนตรีมา 18 ปี

วันนี้พอเป็นผู้แทนฯ มีเวทีส่งเสียงแทนชาวบ้าน เรื่อง โทษตะโกนให้หน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ได้ จัดใหญ่ในสภามา โดยตลอด อย่างล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วมีการพิจารณาอนุมัติเรื่อง ขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ทส.) และจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวน เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติ **สส.สัมฤทธิ์**

ไม่พลาดลูกชิ้นกระทู้ง

สส.สัมฤทธิ์ ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้ ส่วนหนึ่งเพราะติดข้อ กฎหมายใน พ.ร.บ.ป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ร.บ.ป่า ไม้ พ.ศ.2484 ที่ทำให้ที่ดิน ทุกแปลงที่ไม่มีบุคคลไปขึ้น เอกสาร ส.ค.1 น.ส.3 และ



สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์

โฉนดที่ดิน ถูกตีความเป็นป่าทั้งประเทศ รวมไปถึงทาง สาธารณะและคลองสาธารณะด้วย

อดีตนายกเทศมนตรีหลายสมัยอภิปรายว่า ในปี 2558 คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงมหาดไทยว่า ให้กรมป่าไม้เร่งดำเนินการแก้ไขบทนิยามคำว่า ป่า ใน พ.ร.บ.ป่าไม้ เพื่อให้มีความหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริง

“ทราบหรือไม่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง เขาขาดโอกาสในการขอขบประมาณจากโครงการต่างๆ เพราะ หลายโครงการเขาระบุในคำขอว่า การจะจัดสรรงบประมาณ ได้นั้นต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้เสียก่อน แต่พอ ขอไป หนึ่งปีเจียบ สองปีเจียบ สามปีเจียบ ทั้งที่ขั้นตอนการ ขอระบุชัดเจน ใช้เวลาขอเพียง 2-3 เดือน”

สส.สัมฤทธิ์ ยกตัวอย่างที่ จ.ชัยภูมิ มีเรื่องขออนุญาต ขอใช้พื้นที่ไปที่กรมป่าไม้ไม่น้อยกว่าสองพันเรื่อง แต่ไม่มี อนุญาตตอบรับ ถามที่ไร ระบุว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ

“อย่างที่บ้านหลังสัน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ วันนี้อยู่มีเด็กนักเรียนเกือบร้อยชีวิตต้องนั่งรถสามล้อ รถสองแถว ฝ่าโคลน ฝ่าฝุ่น มาเรียนหนังสือระยะทางกว่าสิบลกิโลเมตร มีผู้ช่วย ผู้สูงอายุ ฝ่าโคลน ฝ่าฝุ่นมาทุกวัน ทั้งที่ อบต. มีงบประมาณ แต่ติดขัดที่สร้างไม่ได้เพราะข้อจำกัดนี้”

เจ้าตัวประกาศลั่นว่าจะตามเรื่องนี้ต่อ เพราะแต่ละพื้นที่ สามารถพัฒนาได้มากกว่านี้.

น.เนอ

ปลัดทส.นัดเคลียร์4มืค. ปมหมุด'สปก.เขาใหญ่'

เรียกทุกฝ่ายถกที่ทับซ้อน สุทินยัน'วันแม่ป'ไม่เอียง กมธ.ขอข้อมูลเพิ่ม6มีนา

สุทินนัด One Map เคลียร์ข้อพิพาท สป.ก.-อุทยาน
เขาใหญ่ เน้นใครค้านให้ยื่นอุทธรณ์ ปลัด ทส.นัด
ทุกฝ่ายเคลียร์อีกรอบ 4 มี.ค. (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

สปก.

'สุทิน'ชี้'วันแม่ป'พิสูจน์ที่ดิน

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ กรณีนายชัยวัฒน์ ลี้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กรณีข้อพิพาทที่ดิน สป.ก.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ก.พ. โดยยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ไม่ใช่แนวกันชนเพื่อให้เป็นป่าชุมชน ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการสำรวจของกรมแผนที่ทหาร การจะนำช่องว่างมาเป็นแนวกันชนอาจไม่ใช่ ขอยืนยันด้วยหลักฐานที่ใช้ในชั้นศาลมากกว่า 30 ปี ส่วนการอ้างอิงแผนที่วันแม่ป (One Map) ยังไม่ได้ประกาศใช้ โดยกรมแผนที่ทหารต้องเรียงลำดับให้ถูกต้อง ความเชื่อลัทธิของตัวเองมาก่อน การนำแนวป่า

ไม้ถาวรมาเป็นแนวเขตอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ ที่พิพาทกันที่กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนายชัยวัฒน์ไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหารและเตรียมจะฟ้องศาลว่าเป็นไปได้ ที่ผ่านมาก็มีปัญหาภายในเรื่องที่ดินของประเทศไทยที่ถือคนละฉบับวันนี้จึงมาปูดขึ้น ปัญหาแบบนี้ต้องหาแผนที่สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่า One Map หากได้ข้อสรุปแล้ว เป็นแผนที่เดียวกันก็ต้องยอมรับว่าอะไรอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ยอมรับก็มีการบวนการอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไป ในที่สุดก็ต้องมีการบวนการยุติคิดว่ายุติที่ One Map ดีที่สุด ส่วนจะยอมรับ One Map หรือไม่นั้นก็มีการบวนการอุทธรณ์ได้ ยืนยันแผนที่เดียวไม่เอียงข้างใด

ผู้สื่อข่าวถามถึงขณะนี้กรมแผนที่ทหารถูกนำไปเป็นคู่ขัดแย้งกับ 2 องค์กร ระหว่าง สป.ก.กับกรมอุทยานฯเหมือนว่าจะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง นายสุทินกล่าวว่า คิดว่าก็เกิดขึ้นได้กับทุกกรณีที่คนไปตัดสินจะดูถูกกล่าวหาได้ แม้แต่ศาล จึงมีกฎหมายไม่ให้วิจารณ์ศาล ส่วนกรมแผนที่ทหารถ้าวิจารณ์ได้คนก็คิดอย่างไรเสียจะมีกระบวนการจะอุทธรณ์หรือศาลปกครอง แต่สุดท้ายก็จบอยู่ ยืนยันว่า One

Map ไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จะยึดจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันก่อนนำแผนที่มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมด ไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากทุกแหล่ง ถึงเป็นข้อสรุปที่มาเป็น One Map พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึด One Map ถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ

ปลัดทส.นัดทุกฝ่ายเคลียร์ต่อหน้า

ขณะเดียวกัน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า กรณีในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคมนี้ เตรียมเชิญนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รวมทั้งอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งนายชัยวัฒน์ ลี้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ มาหารือเพื่อกำหนดมาตรการออก สป.ก.ให้ชัดเจนในทางหลักการ ก่อนหน้านั้นได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรฯ และให้หยุดการออก สป.ก.4-01 ทั้งหมดไว้ก่อน

นายจตุพรกล่าวว่า เรื่องแนวเขตแผนที่วันแม่ปที่นายชัยวัฒน์ยังมองว่าแนวเขตของกรมแผนที่ทหารยังไม่ชัดเจนนั้น ก็จะมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่นายสุทิน คลังแสง เป็นประธาน และจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานถือแผนที่แนวเขตของตัวเอง ทั้งกรมอุทยานฯและแผนที่ทหาร ที่ถือแผนที่คนละเส้นทำให้ไม่ตรงกัน เป็นเรื่องของ คทช.ดูแล ไม่เกี่ยวกับ ทส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทำให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวขณะปฏิบัติภารกิจที่ อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ว่า จะให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. เป็นคนไปเคลียร์ ตรงนี้ตนพยายาม

ทำให้ดีที่สุด ทุกอย่างให้ยึดมั่นตามกฎหมาย

เอกสารส.ป.ก.แจ้งหมุดปริศนา

ด้านนายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการที่ดิน ททรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากการประชุม กรณีข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ของตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ 2 หน่วยงานหลัก ระหว่างกรมอุทยานฯกับกรมแผนที่ทหาร ยังมีประเด็นโต้เถียงกันในเรื่องแนวเขตล่าสุด กรมอุทยานฯไม่ยอมรับแนวเขตตามแผนที่ที่นำเสนอโดยกรมแผนที่ทหาร โดยกรมอุทยานฯให้เหตุผลของความไม่ถูกต้องว่า ตามกฎหมายจะต้องยึดแนวเขตตามแผนที่แนบท้าย มาตราส่วน 1 ต่อ 250,000 ในพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2505 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2505

นายอภิชาติกล่าวว่า การได้มาซึ่งแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่เดิมเกิดจากการสำรวจผ่านกล้องรังวัดมุม มีการทำหลักหมุดไม้แก่นที่กำหนดเขตอุทยานรวมทั้งหมด 938 จุด ในสมัยนั้นได้จัดทำไว้ใน สมุด Field Book หรือสมุดจดงานภาคสนาม เก็บไว้ด้วย แต่ปรากฏว่าหลักหมุดจากการสำรวจครั้งแรกก่อนจัดตั้งอุทยานเขาใหญ่ เกิดความผิดพลาดของแนวเขตหลายจุด เมื่อเทียบกับแผนที่ตามพระราชกฤษฎีกาของกรมอุทยานฯ ส่วนกรมแผนที่ทหารได้อ้างวิธีการได้มาของแผนที่แนวเขตล่าสุดซึ่ง ส.ป.ก.ใช้อ้างอิงว่าเป็นการถอดมาจาก Field Book เล่มเดิม ร่วมกับการสำรวจหลักหมุดจริงและสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่โดยรอบ และนำไปทำเป็นแนวเขตผ่านระบบ GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางคณะกรรมการจะต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป

เผยส.ป.ก.โคราชรับทำไม่ถูกต้อง

ประธาน กมธ.ที่ดินฯกล่าวว่า หลังจากแผนที่ตามพระราชกฤษฎีกาของกรมอุทยานฯประกาศใช้ในปี พ.ศ.2505 ในเวลาต่อมาได้ทำแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อัตราส่วนละเอียดขึ้นเป็น 1 ต่อ 50,000 และภายหลังยังมีโครงการทำแผนที่ One Map หรือแผนที่ตามอัตราส่วน 1 ต่อ 4,000 เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดย One Map ของพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งคณะรัฐมนตรีรับรองและประกาศใช้ เนื่องจากยังมีปัญหาแนวเขตทับซ้อนของเขตอุทยานในพื้นที่ของจ.ปราจีนบุรี แต่ไม่มีปัญหาการทับซ้อนของเขตอุทยานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในระหว่างการประชุมของทุกหน่วยงานเวลานั้น หากตอนทำ One Map ดังกล่าวไม่ตรงกันของแนวเขตทำไม ส.ป.ก.ในจังหวัดไม่มีการโต้แย้ง กลับปล่อยให้กระบวนการผ่าน ถือว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา ยอมรับมติของที่ประชุมอนุกรรมการ One Map

นายอภิชาติกล่าวว่า กระบวนการการออกที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ทาง ส.ป.ก.นครราชสีมา ยอมรับว่าการตรวจสอบสิทธิเป็นไปโดยมิชอบ และยิ่งชี้แจงว่า กระบวนการตรวจสอบสิทธิเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆ ในการทำรังวัดที่ดิน คณะกรรมการจะต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป และจะเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมวันที่ 6 มีนาคมนี้

กมธ.พบพิรุณ สปก.โคราช

ให้แจงประเด็น ปลัดทส.มีคสรุป

กมธ.ที่ดินฯตั้ง 3 ข้อสังเกต กรณี ส.ป.ก.รุกป่าเขาใหญ่ จับพิรุณ ส.ป.ก.โคราชไม่แย้งวันแม่ปี ทั้งที่ รู้ทั้งรู้กระบวนการ ★ มีต่อหน้า 11

กมธ.พบพิรุณ ☆ ต่อจากหน้า 1
ตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างมิชอบและรวดเร็วผิดสังเกต ผวจ.นครราชสีมาและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ยังไม่ทราบเรื่องและจะจับตาดูตามหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้ ด้านปลัดกระทรวงทรัพยากรฯนัดปลัดทส.เกษตรฯ-ส.ป.ก.-อธิบดีป่าไม้-ชัยวัฒน์ ถกปมแนวเขตที่ดิน ส.ป.ก. 4 มี.ค. หลังชัยวัฒน์ประกาศไม่ยอมรับแผนที่ทหาร "สุทิน" ยืนยันกรณียึดแผนที่ทหารยุติปม ส.ป.ก.ทับป่า

ยิ่งสาวยิ่งเจอยิ่งจุดยิ่งลึกถึงความไม่ชอบมาพากลของการออก ส.ป.ก. ในเขตพื้นที่อุทยานเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา หลังนายชัยวัฒน์ ล้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกับคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 ก.พ. และประกาศไม่ยอมรับแนวเขตแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ระบุว่า เป็นแผนที่ที่ชั่ว ขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รว.คลัง ได้ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ เป็นผู้เคลียร์ความขัดแย้งนี้

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า วันที่ 4 มี.ค. ได้เชิญนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อธิบดีกรมป่าไม้

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งนายชัยวัฒน์ ล้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ มาหารือเพื่อกำหนดมาตรการออก ส.ป.ก. ให้ชัดเจนในทางหลักการ ก่อนหน้านี้ได้ลงนามความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯและให้หยุดการออก ส.ป.ก.4-01 ทั้งหมดไว้ก่อน

นายจตุพร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องแนวเขตแผนที่วันแม่ปีที่นายชัยวัฒน์มองว่าแนวเขตของกรมแผนที่ทหารยังไม่ชัดเจน มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่มีนายสุทิน คลังแสง รว.กลาโหมเป็นประธาน จะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เนื่องจากทั้งกรมอุทยาน และกรมแผนที่ทหารถือแผนที่แนวเขตคนละฉบับ ทำให้ไม่ตรงกันเป็นเรื่องของ คทช.ดูแล ไม่เกี่ยวกับกระทรวง หลังนายชัยวัฒน์ชี้แจงต่อกรรมาธิการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรและประกาศไม่ยอมรับแผนที่ทหารในการนำมาใช้ตรวจสอบปมข้อพิพาทที่ดินทับซ้อนการออก ส.ป.ก.4-01 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อีกทั้งแผนที่วันแม่ปี (One Map) ยังไม่ได้ประกาศใช้ผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการวันแม่ปีเป็นคนเดียวที่มาอ้างอิงเอกสารแจ้งกับนายกรัฐมนตรี ส่วนเอกสารถูกต้องหรือไม่ ต้องพิจารณาอีกครั้ง ประเด็นดังกล่าวทำให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รว.คลัง ระบุว่า จะให้ตนเป็นคนไปเคลียร์ จะพยายามทำให้ดีที่สุด ทุกอย่างให้ยึดกฎหมาย

ด้านนายอภิชาติศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าจากการประชุมกรณีข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ได้ตั้งข้อสังเกต 3 ข้อ ว่า 1. ทั้ง 2 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่กำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับกรมแผนที่ทหารยังมีประเด็นโต้เถียงกันในเรื่องแนวเขต กรมอุทยานไม่ยอมรับแนวเขตตามแผนที่ที่นำเสนอโดยกรมแผนที่ทหาร ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใช้ยึดถือเป็นแนว

เขตในการดำเนินการและเป็นจุดเดียวกับที่ส่งรายงานไปให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ กรมอุทยานให้เหตุผลของความไม่ถูกต้องว่า ตามกฎหมายจะต้องยึดแนวเขตตามแผนที่แนบท้าย มาตราส่วน 1 ต่อ 250,000 ในพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2505 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2505

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า 2. การได้มาซึ่งแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่เดิมนั้นเกิดจากการสำรวจผ่านกล้องรังวัดมุม โดยทำหลักหมุดไม้แก่นที่กำหนดเขตอุทยานรวมทั้งหมด 938 จุด สมัยนั้นมีการจัดจัดทำไว้ในสมุดที่เรียกว่า ฟิลด์บุ๊ก (Field Book) หรือสมุดจดงานภาคสนามเก็บไว้ด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการบันทึก Field Book แต่ปรากฏว่าหลักหมุดที่เกิดจากการสำรวจครั้งแรก ก่อนมีการจัดตั้งอุทยานแห่งนี้ มีความผิดเพี้ยนของแนวเขตหลายจุด เมื่อเทียบกับแผนที่ตาม พ.ร.ฎ.ของกรมอุทยาน กรมแผนที่ทหารอ้างวิธีการได้มาของแผนที่แนวเขตล่าสุด สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใช้อ้างอิงว่าเป็นการถอดมาจาก Field Book เล่มเดิม ร่วมกับการสำรวจหลักหมุดจริงและสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่โดยรอบ นำไปทำเป็นแนวเขตผ่านระบบ GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการต้องหาข้อเท็จจริงต่อไป

ประธาน กมธ.ที่ดินฯ กล่าวถึงข้อสังเกตข้อที่ 3 ว่า หลังจากแผนที่ตาม พ.ร.ฎ.กรมอุทยานฯประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2505 ต่อมามีการทำแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้มีอัตราส่วนละเอียดขึ้นเป็น 1 ต่อ 50,000 ภายหลังยังมีโครงการทำวันแม่ปี (One Map) หรือแผนที่ตามอัตราส่วน 1 ต่อ 4,000 เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแผนที่วันแม่ปีของพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งคณะรัฐมนตรีให้รับรองและประกาศใช้เนื่องจากยังมีปัญหาแนวเขตทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี แต่กลับไม่มีปัญหาการทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างการประชุมจัดทำวันแม่ปีร่วมกันของทุกหน่วยงานหากตอนที่มีการทำวันแม่ปีแนวเขตอุทยานฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ตรงกันของแนวเขต ทำไมสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมาไม่ชี้แจงหรือโต้แย้ง แต่กลับปล่อยให้กระบวนการ "วันแม่ปี" ผ่าน ถือว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมายอมรับมติของที่ประชุมอนุกรรมการวันแม่ปี

นายอภิชาติ กล่าวอีกว่า กระบวนการการออกที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด นครราชสีมา ยอมรับว่า กระบวนการตรวจสอบสิทธิ เป็นไปโดยมิชอบและเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการ ท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆ ในการทำรังวัดที่ดิน ผวจ. นครราชสีมา และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ไม่ทราบเรื่องนี้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ ต้องหาข้อเท็จจริงกัน ต่อไป ทั้งนี้ จะเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เพิ่มเติมวันที่ 6 มี.ค.

ที่รัฐสถาปนาวันเดียวกัน นายสุจิตกันต์ ฐิติพิสุทธิกุล สส.ภูเก็ต พรรคก้าวไกล โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงถึงการประชุมรับฟังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก. ปักหมุดทับซ้อน เขตป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และ อุทยานฯ ทั่วประเทศ ใจความสรุปเช่นเดียวกับที่ นายอภิชาติ ได้ให้สัมภาษณ์และยังระบุอีกว่า กระบวนการ ออกที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส.ป.ก. นครราชสีมา ยอมรับว่า กระบวนการตรวจสอบ สิทธิ เป็นไปโดยมิชอบและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้ง มีการท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำรังวัดที่ดิน ผวจ. นครราชสีมา และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ไม่ทราบใน เรื่องนี้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ กมธ. การที่ดินฯ จะต้องหา ข้อเท็จจริงกันต่อไป

วันเดียวกัน นายสุทิน คลังแสง รมว. กลาโหม ให้สัมภาษณ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและการบิน แห่งชาติ กรณี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ. สำนัก อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีท่าทีไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ ทหารและเตรียมจะฟ้องศาลว่าก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องที่ดินของประเทศไทยที่ถือคนละ ฉบับ วันนี้จึงมาพูดถึง ปัญหาแบบนี้ต้องหาแผนที่ สักฉบับเป็นตัวอย่าง จึงเรียกว่าวันแม่ปหากได้ข้อสรุป แล้วเป็นแผนที่เดียวกันก็ต้องยอมรับว่าอะไรอยู่ตรง ไหน ถ้าไม่ยอมรับมีกระบวนการอุทธรณ์อะไรก็ว่า กันไป ที่สุดต้องมีกระบวนการยุติ ส่วนตัวคิดว่ายุติที่ วันแม่ปที่ดีที่สุดส่วนใครจะยอมรับหรือไม่ มีกระบวนการ อุทธรณ์ได้ ยืนยันว่าวันแม่ปไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จะยึดจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันก่อนนำแผนที่ มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมดไม่ได้ยึด อะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งเป็น ข้อสรุปที่มาของวันแม่ป พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้อง ยึดวันแม่ปถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ

สุทินย้ำวันแม่ปเขาใหญ่ไม่เอียง ทส.นัดเคลียร์'หมุดส.ป.ก.'4มีค.

'สุทิน'ย้ำ'วันแม่'ของกรมแผนที่ทหารดีที่สุด เคลียร์ข้อพิพาทที่ ส.ป.ก.กับอุทยานเขาใหญ่ ยึดข้อมูลและข้อเท็จจริง เป็นกลาง ไม่เอียงฝั่งไหน ปลัด ทส.นัดทุกฝ่าย เคลียร์อีกรอบ 4 มีนาฯ กมธ.ที่ดิน เตรียมถกหาข้อเท็จจริงเพิ่ม

(อ่านต่อหน้า 16)

สปก.

'สุทิน'ชี้ใช้'วันแม่'พิสูจน์ที่ดิน

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ กรณีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กรณีข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ก.พ. โดยยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ไม่ใช่แนวกันชนเพื่อให้เป็นป่าชุมชน ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการสำรวจของกรมแผนที่ทหาร การจะนำช่องว่างมาเป็นแนวกันชนอาจไม่ใช่ ขอยืนยันด้วยหลักฐานที่ใช้ในชั้นศาลมากกว่า 30 ปี ส่วนการอ้างอิงแผนที่วันแม่ (One Map) ยังไม่ได้ประกาศใช้ โดยกรมแผนที่ทหารต้องเรียงลำดับให้ถูกต้อง ความเชื่อส่วนตัวของตัวเองมาก่อน การนำแนวป่าไม้ถาวรมาเป็นแนวเขตอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่

ที่พิพาทกันของท่พอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนายชัยวัฒน์มีท่าทีไม่ยอมรับแผนที่ของ

กรมแผนที่ทหารและเตรียมจะฟ้องศาลว่าก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมาก็มีปัญหาในเรื่องที่ดินของประเทศไทยที่ถือคนละฉบับวันนี้จึงมาพูดขึ้น ปัญหาแบบนี้ต้องหาแผนที่สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่า One Map หากได้ข้อสรุปแล้ว เป็นแผนที่เดียวกันต้องยอมรับว่าอะไรอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ยอมรับก็มีการบวนการอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไป ในที่สุดก็ต้องมีการยุติคดีว่ายุติที่ One Map ดีที่สุด ส่วนจะยอมรับ One Map หรือไม่นั้นก็มีการบวนการอุทธรณ์ได้

ยันใช้แผนที่เดียวไม่เอียงข้างใด

ผู้สื่อข่าวถามถึงขณะนี้กรมแผนที่ทหารถูกนำไปเป็นคู่ขัดแย้งกับ 2 องค์กร ระหว่าง ส.ป.ก.กับกรมอุทยานฯเหมือนว่าจะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง นายสุทินกล่าวว่า คิดว่าก็เกิดขึ้นได้กับทุกกรณีที่ดินไปตัดสินจะถูกกล่าวหาได้ แม้แต่ศาล จึงมีกฎหมายไม่ให้วิจารณ์ศาล ส่วนกรมแผนที่ทหารถ้าวิจารณ์ได้คนก็คิดอย่างไรเสียจะมีการอุทธรณ์หรือศาลปกครอง แต่สุดท้ายก็จบอยู่ ยืนยันว่า One Map ไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จะยึดจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันก่อนนำแผนที่มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมด ไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากทุกแหล่ง ถึงเป็นข้อสรุปที่มาเป็น One Map พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึด One Map ถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ

ปลัดทส.นัดทุกฝ่ายเคลียร์ต่อหน้า

ขณะเดียวกัน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า กรณีในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคมนี้ เตรียมเชิญนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รวมทั้งอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ มาหารือเพื่อกำหนดมาตรการออก ส.ป.ก.ให้ชัดเจนในทางหลักการ ก่อนหน้านี้ได้ลงนามความร่วมมือ



สุทิน คลังแสง

มือ (MOU) ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรฯ และให้หยุดการออก ส.ป.ก.4-01 ทั้งหมดไว้ก่อน

นายจตุพรกล่าวว่า เรื่องแนวเขตแผนที่วันแม่ที่นายชัยวัฒน์ยังมองว่าแนวเขตของกรมแผนที่ทหารยังไม่ชัดเจนนั้น ก็จะมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่นายสุทิน คลังแสง เป็นประธาน และจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานถือแผนที่แนวเขตของตัวเอง ทั้งกรมอุทยานฯและแผนที่ทหาร ที่ถือแผนที่คนละเส้นทำให้ไม่ตรงกัน เป็นเรื่องของ คทช.ดูแล ไม่เกี่ยวกับ ทส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทำให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวขณะปฏิบัติภารกิจที่ อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ว่า จะให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. เป็นคนไปเคลียร์ ตรงนี้ตนพยายามทำให้ดีที่สุด ทุกอย่างให้ยึดมั่นตามกฎหมาย

เอกสารส.ป.ก.แจงหมุดปริศนา

ด้านนายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากการประชุม กรณีข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ขอดังข้อสังเกตว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน

งานหลัก ระหว่างกรมอุทยานฯกับกรมแผนที่ทหาร ยังมีประเด็นโต้เถียงกันในเรื่องแนวเขตล่าสุด กรมอุทยานฯไม่ยอมรับแนวเขตตามแผนที่ที่นำเสนอโดยกรมแผนที่ทหาร โดยกรมอุทยานฯให้เหตุผลของความไม่ถูกต้องว่า ตามกฎหมายจะต้องยึดแนวเขตตามแผนที่แนบท้าย มาตราส่วน 1 ต่อ 250,000 ในพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2505 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2505

นายอภิชาติกล่าวว่า การได้มาซึ่งแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่เดิมเกิดจากการสำรวจผ่านกล้องรังวัดมุม มีการทำหลักหมุดไม้แก่นที่กำหนดเขตอุทยานรวมทั้งหมด 938 จุด ในสมัยนั้นได้จัดจัดทำไว้ใน สมุด Field Book หรือสมุดจดงานภาคสนาม เก็บไว้ด้วย แต่ปรากฏว่าหลักหมุดจากการสำรวจครั้งแรกก่อนจัดตั้งอุทยานฯเขาใหญ่ เกิดความผิดพลาดของแนวเขตหลายจุด เมื่อเทียบกับแผนที่ตามพระราชกฤษฎีกาของกรมอุทยานฯ ส่วนกรมแผนที่ทหารได้อ้างวิธีการได้มาของแผนที่แนวเขตล่าสุดซึ่ง ส.ป.ก.ใช้อ้างอิงว่าเป็นการถอดมาจาก Field Book เล่มเดิม ร่วมกับการสำรวจหลักหมุดจริงและสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่โดยรอบ และนำไปทำเป็นแนวเขตผ่านระบบ GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางคณะกรรมการจะต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป

เผยส.ป.ก.โคราชรับทำไม่ถูกต้อง

ประธาน กมธ.การที่ดินกล่าวว่า หลังจากแผนที่ตามพระราชกฤษฎีกาของกรมอุทยานฯประกาศใช้ในปี พ.ศ.2505 ในเวลาต่อมาได้ทำแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อัตราส่วนละเอียดขึ้นเป็น 1 ต่อ 50,000 และภายหลังยังมีโครงการทำแผนที่ One Map หรือแผนที่ตามอัตราส่วน 1 ต่อ 4,000 เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดย One Map ของพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งคณะรัฐมนตรี

รับรองและประกาศใช้ เนื่องจากยังมีปัญหาแนวเขตทับซ้อนของเขตอุทยานในพื้นที่ของจ.ปราจีนบุรี แต่ไม่มีปัญหาการทับซ้อนของเขตอุทยานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในระหว่างการประชุมของทุกหน่วยงานเวลานั้น หากตอนทำ One Map ดังกล่าวไม่ตรงกันของแนวเขตทำไม่ ส.ป.ก.ในจังหวัดไม่มีการโต้แย้ง กลับปล่อยให้กระบวนการผ่าน ถือว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา ยอมรับมติของที่ประชุมอนุกรรมการ One Map

นายอภิชาติกล่าวว่า กระบวนการการออกที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ทาง ส.ป.ก.นครราชสีมา ยอมรับว่าการตรวจสอบสิทธิเป็นไปโดยมิชอบ และยังชี้แจงว่า กระบวนการตรวจสอบสิทธิเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆ ในการทำรังวัดที่ดิน คณะกรรมการจะต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป และจะเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมวันที่ 6 มีนาคมนี้

วงเสวนาฯถกปมส.ป.ก.เขาใหญ่

เวลา 13.30 น. วันเดียวกัน ที่ห้องประชุม SEA JUNCTION ชั้น 4 หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดโครงการเสวนา จากทับลานถึงเขาใหญ่ ฝ่าป่าที่ถูกเงื่อนไข ทั้งนี้ ในการสัมมนาได้มีการพูดถึงกรณีเกิดการพิพาทการปรับปรุงแนวเขตและกันพื้นที่ป่าออกจากป่าอนุรักษ์ เพื่อแก้ปัญหาสิทธิและที่ดินทับซ้อน อุทยานแห่งชาติทับลาน และการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ในพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

นายชัยวัฒน์ ลิมลีชิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า รูปแบบของการได้มาโดย ส.ป.ก.เป็นการได้มาโดยมิชอบหรือกระบวนการที่ทำให้ออกมาเป็นเอกสาร ส.ป.ก.4-01 อย่างลึบมาอีก 5 ปี เป็นโฉนด ส.ป.ก.สามารถจับมือกับกลุ่มทุนได้ วินัยของราชการที่วางเอกสาร ส.ป.ก.ที่ผิดรูปแบบ ถ้า

ทำตามแผนที่บัญญัติไว้ จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ มากุยกั๊กดีกว่าว่าตรงนี้ใครเป็นคนทำ ทำได้อย่างไร ที่ผิดเพี้ยนเพราะบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน ส.ป.ก.ต้องกลับไปดูกฎหมายว่าการกระทำนี้ถ้าไม่เป็นไปตามแนวเขต ตาม พ.ร.ก.จะกลายเป็นการเอื้อให้บุคคลที่กระทำความผิดไม่ได้รับโทษหรือไม่

ด้านนายธนดล สุวณะฤทธิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา ไปจัดพื้นที่ดังกล่าว ทำลายป่า ทำให้เสียทรัพยากร ป่าไม้กว่าจะปลูกได้ใช้เวลาเป็น 10 ปี แต่ใช้รดโด 5 นาทีก็พังแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ทุกคนจะเป็นคนไม่ดี ต้องให้ความเป็นธรรมเขตของ ส.ป.ก.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ติดถ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเอาไปคืน ถ้าอุทยานจะเอาคืน ทาง ทส.ไปเสนอ ครม. ได้เลยว่าพื้นที่ต่างๆ จะขอคืน ตนได้ปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯแล้วรัฐมนตรีก็เห็นด้วย และสั่งการแล้วว่า ใครที่ทำผิด คนที่ได้รับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 แล้วไม่เข้าทำประโยชน์ ขายให้คนอื่นไป ไม่เป็นไรใช้เงินไปแต่เดี๋ยวจะลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมที่เป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ว่ามีการใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำจริงก็จะรื้อ และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับการจัดสรรไปด้วยเพราะถือว่าไม่ได้ใช้สิทธิ



คนปนข่าว

เคลียร์ปมร้อน'เขาใหญ่'

ริบหน้าสื่อจากนายฯ นิด-เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เป็นหัวข้อใหญ่ในการเคลียร์ปมร้อนข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.เขาใหญ่ จนครราชสีมา สำหรับ "ปลัดตุ้ม" จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมคำสั่งกำชับกำชา...ทุกอย่างยึดมั่นตามกฎหมาย!!!

เลยได้ฤกษ์ดีวันจันทร์ที่ 4 มี.ค.นี้ "ปลัดตุ้ม" เชิญ "ประยูร อินสกุล" ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เชิญอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเชิญ "ชัยวัฒน์ ลิ่มลิขิตอักษร" ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ มาหารือร่วมกัน

เพื่อกำหนดมาตรการออก ส.ป.ก.ให้ชัดเจนในทางหลักการ

ปลัด ทส.อธิบายถึงเรื่องแนวเขตแผนที่วันแม่ที่ "ผอ.ชัยวัฒน์" ยังมองว่าแนวเขตของกรมแผนที่ทหารยังไม่ชัดเจนนั้น มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่มี "สุทิน คลังแสง" รมว.กลาโหม เป็นประธาน และจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานถือแผนที่แนวเขตของตัวเองทั้งกรมอุท



จตุพร บุรุษพัฒน์

ยานฯ และแผนที่ทหาร ที่ถือแผน

ที่คนละเส้น ทำให้ไม่ตรงกัน เป็นเรื่องของ คทช.ดูแล ไม่เกี่ยวกับ ทส.

พลเรือเอกถึงกรณี "ชัยวัฒน์" เข้าชี้แจงต่อกรมการนิเทศความมั่นคงฯ สภาผู้แทนราษฎร โดยประกาศไม่ยอมรับแผนที่ทหารในการนำมาใช้ตรวจสอบปมข้อพิพาทที่ดินทับซ้อน การออก ส.ป.ก.4-01 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อีกทั้งแผนที่ One Map ยังไม่ได้ประกาศใช้ และผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการ One Map ก็เป็นคนเดียวที่มาอ้างออกเอกสารแจ้งกับนายกรัฐมนตรี ส่วนเอกสารถูกต้องหรือไม่ ต้องพิจารณาอีกครั้ง

"ทส.-เกษตรฯ จะมาเคลียร์กันเรื่องแนวเขตที่ดิน ส.ป.ก.ด้วยกันในวันที่ 4 มี.ค.นี้ ออกมาเป็นหลักการให้ชัด พุดครั้งเดียวจบ"

ชัดเจน!!!

แต่จะจบในวันที่ 4 มี.ค. ตามที่ "ปลัดตุ้ม" ยืนยันเอาไว้หรือไม่ ต้องติดตาม

ที่สำคัญต้องจับตาทำที่ "ผอ.ชัยวัฒน์" จะเปลี่ยนไปหรือไม่ หลังจากเพิ่งออกมาบอกว่ามีผู้ใหญ่โทรมาเคลียร์ รวมทั้งในวันที่ 1 มี.ค. ซึ่ง "ผอ.ชัยวัฒน์" บอกว่าในเวลาประมาณ 08.30 น. จะเดินทางไปที่ด่านปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อไปดูว่าที่ดินที่ ส.ป.ก.จัดแปลงนั้น อยู่ในเขตของกรมป่าไม้ หรือเขตของกรมอุทยานฯ

มีตรงไหนบ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กระทำด้วยความลู่แก้อำนาจหรือไม่

ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ "ผอ.ชัยวัฒน์" ประกาศเอาไว้ยังไม่เปลี่ยนแปลง

งานนี้ "ปลัดตุ้ม" จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น่าจะเหนื่อยไม่น้อย

จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อเล่น ตุ้ม เกิดวันที่ 3 พ.ค.2507 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ จบ ม.ศ.3 ปริญญาตรีศิลปวิทยา ม.ศ.5 ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท 2 ใบ สาขารัฐศาสตรการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาวิทยาศาสตร์ การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

'ชัยวัฒน์'ได้แผนที่ทหารมั่ว สปก.รับหมุดอยู่ในเขตป่า

ไทยโพสต์ • นายฯ เร่งยุติปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ระบุต้องมีแผนที่เดียวเพื่อไม่ให้เกิดการถกเถียงกัน "บิ๊กทิน" ย้ำรัฐยึด "One Map" ยัน "กรมแผนที่ทหาร" ไม่เข้าข้างฝ่ายใด ใช้ข้อมูลจากทุกแหล่ง เปิดเอกสาร สป.ก. ยอมรับเองหมุดปริศนาอยู่ในเขตอุทยานเขาใหญ่ ปธ.กมธ.ที่ดินกษฯ สป.ก.โคราชไม่ได้โต้แย้งแผนที่วันแม่แต่แรก "ชัยวัฒน์" ได้กรมแผนที่ทหารต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกาและมาลงพื้นที่จริง รับมีผู้ใหญ่โทร.เคลียร์แต่ไม่คุย ลั่นลงพื้นที่ 1 มี.ค.นี้เคลียร์ให้ชัด

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง กล่าวถึงกรณีข้อพิพาทที่ดิน สป.ก.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สป.ก.) ว่าปัญหาที่ซับซ้อน เรื่องป่าเป็นเรื่องใหญ่ คนได้มีการพูดคุยกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องสิทธิทำกินของพี่น้องประชาชน ถ้าไม่มีที่ทำกินก็ไม่มีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ พยายามทำให้ได้เยอะที่สุด ไม่เช่นนั้นปัญหาที่ยังคงมีอยู่ต่อไป

อ่านต่อหน้า 16

'ชัยวัฒน์' ได้

ต้องพยายามทำให้เร็วที่สุด จุดเริ่มต้นคือเราต้องมีแผนที่เดียว ซึ่งต้องมอบหมายให้ทางผู้บัญชาการทหารบกและเจ้ากรมแผนที่ทหารไปจัดการ เพื่อไม่ให้มีการถกเถียงกันได้เรื่องของพื้นที่ทับซ้อน

"ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราสามารถทำได้ก่อน ซึ่งทหารเอกก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในพื้นที่เขาใหญ่ตอนแรกขอเวลา 3 สัปดาห์ แต่สามารถทำได้ภายใน 1 สัปดาห์ จึงบ่งชี้ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น แต่ก็ต้องตกย้ำให้เกิดความสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการของบประมาณเพิ่มในการจัดทำแผนที่ด้วย

ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุน" นายเศรษฐากล่าว

นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหารและเตรียมจะฟ้องศาลว่า ก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมาก็มีปัญหาในเรื่องที่ดินของประเทศไทยที่ถือคนละฉบับ วันนี้จึงมาพูดถึง ปัญหาแบบนี้ก็ต้องหาแผนที่สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่า One Map และหากได้ข้อสรุปแล้ว เป็นแผนที่เดียวก็ต้องยอมรับว่าอะไรอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ยอมรับก็มีกระบวนการอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไป ในที่สุดก็ต้องมีกระบวนการยุติ ซึ่งคิดว่ายุติที่ One Map ดีที่สุด ส่วนจะยอมรับ One Map หรือไม่นั้น ก็มีการบวนการอุทธรณ์ได้

ส่วนที่ขณะนี้กรมแผนที่ทหารถูกนำไปเป็นคู่ขัดแย้งกับ 2 องค์กร (สป.ก.-กรมอุทยานฯ) ซึ่งเหมือนว่าจะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง นายสุทินระบุว่า ก็เกิดขึ้นได้กับทุกกรณีที่คนไปตัดสินจะถูกกล่าวหาได้ แม้แต่ศาลจึงมีกฎหมายไม่ให้วิจารณ์ศาล ส่วนกรมแผนที่ทหารถ้าวิจารณ์ได้คนก็คิดแหละ อย่างไรก็ตามจะมีความการจะอุทธรณ์หรือศาลปกครองแต่สุดท้ายก็จบอยู่ และยืนยันว่า One Map ไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะยึดจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันก่อนนำแผนที่มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมด ไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากทุกแหล่ง ถึงเป็นข้อสรุปที่มาเป็น One Map ยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึด One Map ถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่มีจบ

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2566 นายวุฒิพงศ์ เนิมหมอม ในฐานะรองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สป.ก.ในขณะนั้น ได้ลงนาม แจ้งผลการตรวจสอบความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในที่ดินทำกิน ตามหนังสือ เลขที่ กษ.1605/9229 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีเนื้อหาว่า สำนักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้พิจารณาการตรวจสอบแปลงที่ดินเพิ่มเติม พบว่าแปลงที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2534 และทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โดยแปลงที่ดินตั้งอยู่ในโครงการที่จำแนกป่าเขาใหญ่ และทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตามเส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ประกาศเขตพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2505 ใช้ในการพิจารณาตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 ต่อ 4,000 (ONE MAP) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุง แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 ต่อ 4,000 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2566 ให้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงข้อพิพาทที่ดิน สป.ก.เขาใหญ่ เรื่องแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับ สป.ก.ว่า หลังจากแผนที่ตามพระราชกฤษฎีกาของกรมอุทยานฯ ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2505 ในเวลาต่อมา ได้มีการทำแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้มีอัตราส่วนละเอียดขึ้นเป็น 1 ต่อ 50,000 และภายหลังยังมีโครงการทำแผนที่ ONE MAP หรือแผนที่ตามอัตราส่วน 1 ต่อ 4,000 เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งแผนที่ ONE MAP ของพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งคณะรัฐมนตรีให้รับรองและประกาศใช้ เนื่องจากยังมีปัญหาแนวเขตทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่ของ จ.ปราจีนบุรี แต่กลับไม่มีปัญหาการทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา ในระหว่างการประชุมจัดทำ ONE MAP ร่วมกันของทุกหน่วยงาน

"หากตอนที่มีการทำ ONE MAP แนวเขตอุทยานฯ ในพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา มีความไม่ตรงกันของแนวเขต ทำให้ สป.ก.ในจังหวัดไม่มีการชี้แจงหรือโต้แย้ง แต่กลับปล่อยให้กระบวนการ ONE MAP ผ่าน ถือว่า สป.ก.จ.นครราชสีมายอมรับมติของที่ประชุมอนุกรรมการ ONE MAP" นายอภิชาติกล่าว

นายอภิชาติกล่าวว่า กระบวนการการออกที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทาง ส.ป.ก.จ.นครราชสีมายอมรับว่า กระบวนการในการตรวจสอบสิทธิเป็นไปโดยมิชอบ และยิ่งชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระบวนการตรวจสอบสิทธินั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆ ในการทำรังวัดที่ดิน ซึ่งทางผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมาและผู้อยู่บ้านในพื้นที่ก็ไม่ทราบในเรื่องนี้ ทางคณะกรรมการฯ จะต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป ทั้งนี้ จะเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพิ่มเติมวันที่ 6 มี.ค.นี้

ที่หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ นายชัยวัฒน์ ลิมลิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ ให้สัมภาษณ์ก่อนการเสวนา “จากทับลานถึงเขาใหญ่” ผีนป่าที่ถูกเจียน” ถึงการลงพื้นที่เขาใหญ่ในวันที่ 1 มี.ค.ว่า มีหลายหน่วยงานเตรียมลงพื้นที่ไปด้วยกัน ตั้งแต่ที่ตนร้อง ป.ป.ป. และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังจากตนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน จึงถือโอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ด้วย เป็นการลงไปในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งสภาพเป็นภูเขาชัดเจน และการครอบครองไม่ใช่เกษตรกรแน่นอน ซึ่งในส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็

ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มทุน ดังนั้นในวันที่ 1 มี.ค. จะทำเบาะแสต่างๆ มาต่อจิ๊กซอร์กัน

เมื่อถามว่า ตอนนี้มีมีการรื้อจาก ส.ป.ก.เข้าไปในเขตที่ไม่ได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า มี แต่พอเราขอ ส.ป.ก.ให้นำหลักฐานมาแสดง กลับไม่ให้ดูแสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้า ส.ป.ก.ทำด้วยความตรงไปตรงมา ต้องการจัดสรรที่ให้คนยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน เราจะแสดงความยินดีให้เกษตรกรรายนั้น แต่เขาไม่แสดงเลย มันสื่อไปถึงความไม่ปกติ

เมื่อถามว่า เหตุใดจึงไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ตอนจัดทำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราก็ไม่ได้ไปบอกกรมแผนที่ทหารมาเป็นกรรมการของเราหรือเป็นคนมาตรวจแผนที่เรา แต่เราดำเนินการตามสภาพพื้นที่ป่าตามแนวทางพระราชกฤษฎีกา พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ร.บ.ป่าไม้ กฎหมายเหล่านี้เกิดก่อนคนอื่นดำเนินการเองทั้งสิ้น และกรมแผนที่ทหารก็ไม่ได้มาจัดการเรื่องนี้ กรมแผนที่ทหารมีหน้าที่ทำหมดแนวพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ แล้วจะมาบอกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ การถ่ายทอดจากหนังสือรังวัดนั้น ต้องมาจากการลงพื้นที่จริง ต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกา ถ้ายืนยันว่าแผนที่ฉบับนี้ถูกต้อง คงต้องไปสู้กันในชั้นศาล

เมื่อถามว่า ส.ป.ก.กับอุทยานฯ ยังสามารถคุยกันได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในที่ 4 มี.ค. ได้เชิญผู้แทนทั้ง 2 หน่วยงานมาคุยกันว่า จะทำอะไร และให้ชัดเจนว่า ส.ป.ก.ใช้แนวคิดหรือระเบียบอะไรทำ แล้วระเบียบนั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผ่านหรือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องถกกันให้สิ้น

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าการเดินทางเรื่องนี้แล้วจะมีปัญหาสิทธิพลหรือเกิดอันตราย นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ไม่หรอก แต่ถามว่ามีกลัว มีข้อไหม ก็ตอบว่ามี แต่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตนซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ป่า ตนก็ต้องปกป้องป่า

เมื่อถามว่า ปัญหาที่ ส.ป.ก. เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า มันเกี่ยวพันกันหมด เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในระบบเดียวกัน จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ เพราะเรื่องนี้มันมีการเมือง มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กลุ่มทุนใหญ่ๆ ก็มี มันแบ่งได้ 4 ก้อน ถ้าสิ่งที่ตนพูดแล้วไปพาดพิงคนที่ไม่ได้ทำ ตนก็ต้องขอโทษ แต่ใครที่ทำแล้วเรามีเส้นทางที่ไปถึงเราก็พร้อมเปิดอยู่แล้ว

ถามว่า มีผู้ใหญ่ติดต่อมาลอบบีให้หยุดเรื่องนี้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ยอมรับว่า “มีคนโทร.มา แต่ผมไม่คุย”.

‘ชัยวัฒน์’ แฉผู้ใหญ่

โทรเคลียร์ปมสปก. ทับซ้อนเขตอุทยาน ย้ำต้องรักษาผืนป่า

“ชัยวัฒน์” ยืนยันไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ลั่นต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกา ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว อย่ามาพูดแบบตลกท้องซ่าง ถ้ายังยืนยันแผนที่ฉบับนี้ ถูกต้อง

ต่อ : สปก. - หน้า 10

สปก.

ไปสู่กันในศาล รับมีผู้ใหญ่โทรเคลียร์ปมที่ส.ป.ก.ทับซ้อนอุทยานฯแต่ไม่คุยไม่หวั่นอิทธิพลข่มขู่ เดินหน้าทำงานลงพื้นที่ 1 มี.ค. ก่อนนัดส.ป.ก.-อุทยานฯ 4 มี.ค. เคลียร์แนวทางให้ชัด ด้าน “สุทิน” ลั่นรบ.ต้องยึด One Map ยุติปมขัดแย้งที่สปก.เขาใหญ่ ถ้าใครไม่เห็นด้วย ยื่นอุทธรณ์ได้หรือจบที่ศาลปกครอง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ นายชัยวัฒน์ ลิมลิจิตต์อักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 1 มีนาคม เพื่อตรวจพิสูจน์กรณีการจัด

พื้นที่ส.ป.ก.ทับเขตอุทยานฯว่า มีหลายหน่วยงานไปด้วยกัน ตั้งแต่ที่ตนร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังตนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ทำความผิด ตอนนี้อยู่ในชั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน จึงถือโอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วย ซึ่งได้ประสานกับกรมป่าไม้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้ เป็นการลงไปในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งสภาพเป็นภูเขาชัดเจน และการครอบครองไม่ใช่เกษตรกรแน่นอน ซึ่งในส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มทุน ดังนั้น วันที่ 1 มีนาคม จะนำเบาะแสมาต่อจิ๊กซอว์กัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนี้มีการรื้อจากส.ป.ก.เข้าไปในเขตที่ไม่ได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า มี แต่พอเราขอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำหลักฐานมาแสดง กลับไม่ให้ดู แสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้าส.ป.ก.ด้วยความตรงไปตรงมา ต้องการจัดสรรที่ให้คนยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน เราจะแสดงความยินดีให้เกษตรกรรายนั้น แต่เขาไม่แสดง ส่อถึงความไม่ปกติ เราจึงอยากให้เขานำเสนอข้อมูลด้านนี้ด้วย แต่อย่างที่เราเห็น ขออะไรไปก็ไม่ได้สักอย่าง

ถามถึงเหตุผลที่ไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ตอนจัดทำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เราไม่ได้ไปบอกกรมแผนที่ทหารมาเป็นกรรมการของเรา หรือเป็นคนมาตรวจแผนที่เรา แต่เราดำเนินการตามสภาพพื้นที่ป่า ตามแนวพระราชกฤษฎีกา พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ร.บ.ป่าไม้ กฎหมายเหล่านี้เกิดก่อนคนอื่น ดำเนินการเองทั้งสิ้น และกรมแผนที่ทหารก็ไม่ได้มาจัดการเรื่องนี้

“กรมแผนที่ทหารมีหน้าที่ทำหมุดแนวพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ แล้วจะมาบอกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ ซึ่งผมว่าแบบนี้ไม่ใช่ แล้วการถ่ายทอดจากหนังสือรวันนั้น ต้องมาจากการลงพื้นที่จริง ผมเชื่อว่า สิ่ง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15644

หน้า: 1(บน), 10

Col.Inch: 90.81

Ad Value: 113,512.50

PRValue (x3): 340,537.50

ศิลปะ: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ชัยวัฒน์' แฉผู้ใหญ่

ผมพูดไป มีอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญที่อ่านภาพถ่ายเป็นเขาจะรู้เลยว่าใครคิดใครถูก แต่สิ่งที่เขาทำนั้นพูดไม่หมด ถ้ากรมแผนที่ทหารเอาแผนที่ทั้งด้านนอก ด้านในมาให้ดูให้หมด ผมก็ยอมรับได้ แต่ถ้าพูดแบบตลกท้องช้าง แล้วสรุปว่าเป็นที่ส.ป.ก. แบบนี้ไม่ได้ การทำครั้งนี้ต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกา อย่ามาเถียงกับเราแบบนี้ ถือว่าไม่อย่างนั้น แผนที่ฉบับนี้มันเอื้อประโยชน์ให้ผู้ทำความผิดหรือไม่ ผมขอถามกลับ ถ้ายังยืนยันว่าแผนที่ฉบับนี้ถูกต้อง คงต้องไปสู้กันในศาล" นายชัยวัฒน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงแผนที่ One Map จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ต้องพูดถึงกรมการก่อน เพราะกรมการก็มาจากปฏิรูปที่ดิน ทั้งเขาหรือคนอื่นก็มาจากส.ป.ก. ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องยอมรับแนวเขตการทำพื้นที่ส.ป.ก. ต้องทำแผนผัง และจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ ต้องเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ก่อน ถึงจะทำแผนที่หรือแนวเขตหรือวางผังของส.ป.ก.ได้

ถามว่า ส.ป.ก.กับอุทยานฯยังสามารถอยู่กันได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์เผยว่า วันที่ 4 มีนาคมเชิญผู้แทนทั้งสองหน่วยงานมาคุยกันว่าทำอะไรและให้ชัดเจนว่าส.ป.ก.ใช้แนวคิดหรือระเบียบอะไรทำ แล้วระเบียบนั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องถกกันให้สิ้น โดยการหารือจะรวมผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ รวมถึงป่าไม้ด้วย

ถามอีกว่าการเดินหน้าเรื่องนี้แล้วกลัวจะมีปัญหาอิทธิพลหรือเกิด

อันตรายหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าว ว่า ไม่ แต่ถามว่ามีกลัว มีข้อหรือไม่ ก็ตอบว่ามี แต่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตนซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ป่า ตนก็ต้องปกป้องป่า ลูกน้องตนเดินป่าเกือบเป็นเกือบตายเพื่อปกป้องป่า ตนออกมาสู้ตรงนี้คนเดียวถือว่าคุ้ม แม้ว่าจะเสี่ยง แต่ทุกคนเท่ากัน กินข้าวเหมือนกัน ไม่มีใครบินได้ เสี่ยงเท่ากันหมด

นายชัยวัฒน์ยังยืนยันชัดเจนว่า ถ้าจะร้องเรียนตน หรือจะเอาตนให้ตายต้องร้องเรียนเรื่องการทุจริตรับเงิน ทุจริตเรื่องการเงิน รับเงินโดยมิชอบ รับสินบนจากใครมา หรือทุจริตหน้าที่การงาน ทำลายตนได้เต็มที่ ไม่ใช่เรื่องบกพร่องในหน้าที่เล็กๆ แล้วเอามาเป็นประเด็น แบบนี้ไม่แฟร์ ส่วนปัญหาส.ป.ก. เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือไม่ มันเกี่ยวพันกันหมด เพราะเป็นเรื่องในระบบเดียวกัน จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ เพราะเรื่องนี้ มีนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กลุ่มทุนใหญ่ก็มีแบ่งได้ 4 ก้อน ถ้าสิ่งที่ตนพูดแล้วไปพาดพิงคนที่ไม่ได้ทำ ตนต้องขอโทษแต่ใครที่ทำได้เรามีเส้นทางที่ไปถึงเราก็พร้อมเปิดอยู่แล้ว วันที่ 1 มีนาคมนี้ขอไปคุยก่อน

ถามว่า มีผู้ใหญ่ติดต่อมา ล็อบบี้หรือไม่ ให้หยุดเรื่องนี้หรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่ายอมรับว่า มีคนโทรมา แต่ตนไม่คุย ส่วนการทำงานที่เหลืออยู่ 7 เดือนก็ต้องทำเต็มที่ขอทุกคนช่วยกัน

ด้านนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนายชัยวัฒน์มีท่าทีไม่ยอมรับแผนที่

ของกรมแผนที่ทหารว่า ก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมามีปัญหามากในเรื่องที่ดินของไทยที่ถือคนละฉบับวันนี้จึงมาปิดปัญหาแบบนี้ต้องหาแผนที่สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่า One Map หากได้ข้อสรุปแล้ว เป็นแผนที่เดียวก็ต้องยอมรับว่าจะได้อยู่ตรงไหน ถ้าไม่ยอมรับก็มีกระบวนการอุทธรณ์ ในที่สุดก็ต้องมีกระบวนการยุติ ซึ่งตนคิดว่ายุติที่ One Map ดีที่สุด ส่วนจะยอมรับหรือไม่ ก็มีกระบวนการอุทธรณ์ได้

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี ขณะนี้กรมแผนที่ทหารถูกนำไปเป็นคู่ขัดแย้งกับสององค์กรคือ ส.ป.ก.-กรมอุทยานฯ เหมือนว่าจะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง นายสุทินระบุว่า ตนคิดว่าก็เกิดขึ้นได้กับทุกกรณี ที่คนไปตัดสินจะถูกกล่าวหาได้ แม้แต่ศาลจึงมีกฎหมายไม่ให้วิจารณ์ศาล ส่วนกรมแผนที่ทหารถ้าวิจารณ์ได้ คนก็คิด อย่างไรก็ตามเสียก็จะมีกระบวนการจะอุทธรณ์หรือศาลปกครอง แต่สุดท้ายก็จบอยู่ และยืนยันว่า One Map ไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะยึดจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันก่อนนำแผนที่มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมด ไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากทุกแหล่ง ถึงเป็นข้อสรุปที่มาเป็น One Map พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึด One Map ถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัดทั่วประเทศ



โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัดทั่วประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า (เครื่องเป่าลม) รวม 20 เครื่อง แก่มูลนิธิป่าชุมชน เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนใช้ในการร่วมดูแลป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน 11 แห่ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Care the wild “ปลูกป้อง Plant & Protect โดยมี องค์กรักษ์ ฤทธิรัฐมณี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) รับมอบ

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ สอบถาม SET Contact Center 02 009 9999

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัด



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า (เครื่องเป่าลม) รวม 20 เครื่อง แก่มูลนิธิป่าชุมชน เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนใช้ในการร่วมดูแลป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน 11 แห่ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Care the wild “ปลูกป้อง Plant & Protect โดยมี องค์กรักษ์ ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) รับมอบ

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ สอบถาม SET Contact Center 02 009 9999

‘ชัยวัฒน์’ เปิดโปงมีผู้ใหญ่โทรฯเคลียร์ปม ‘ส.ป.ก.เขาใหญ่’ ปิดคุยไม่หวั่นอิทธิพลข่มขู่

“ชัยวัฒน์” รับมีผู้ใหญ่โทรฯ เคลียร์ปมที่ ส.ป.ก. ทับซ้อนอุทยาน ปิดคุย เดินหน้ารักษาผืนป่า ลงพื้นที่ 1 มี.ค. นี้ ก่อนถกร่วม 2 หน่วยงาน 4 มี.ค. เอาให้ชัด ไม่หวั่นอิทธิพลข่มขู่ ลั่น หากจะเล่นงานต้องเป็นเรื่องทุจริต



เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ก.พ. ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ นายชัยวัฒน์ ลิ่มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ก่อนการเสวนา “จากทับลานถึงเขาใหญ่ ผืนป่าที่ถูกฉีก” โดยตอบคำถามถึงการลงพื้นที่เขาใหญ่ ในวันที่ 1 มี.ค. ว่า มีหลายหน่วยงานเตรียมลงพื้นที่ไปด้วยกัน ตั้งแต่ที่ตนร้อง ปปป. และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังจากตนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน จึงถือโอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ด้วย ซึ่งเราได้ประสานกับกรมป่าไม้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้ เป็นการลงไปในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งสภาพเป็นภูเขาชัดเจน และการครอบครองไม่ใช่เกษตรกรรมแน่นอน ซึ่งในส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มทุน ดังนั้นในวันที่ 1 มี.ค. จะทำเบาะแสต่างๆ มาต่อจิ๊กซอว์กัน

เมื่อถามว่า ตอนนี้มีมีการรุกล้ำจาก ส.ป.ก. เข้าไปในเขตที่ไม่ได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า มีแต่พอเราขอ ส.ป.ก. ให้นำหลักฐานมาแสดงกลับไม่ไหว แสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้า ส.ป.ก. ทำได้ด้วยความตรงไปตรงมา ต้องการจัดสรรที่ให้คนยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน เราก็จะแสดงความยินดีให้เกษตรกรรายนั้น แต่เขาไม่แสดงเลย มันสื่อไปถึงความไม่ปกติ เราจึงอยากให้เขานำเสนอข้อมูลด้านนี้ด้วย แต่อย่างที่เห็น ขออะไรไปก็ไม่ได้สักอย่าง

เมื่อถามว่า เหตุใดจึงไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ตอนจัดทำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เราก็ไม่ได้ไปบอกกรมแผนที่ทหารมาเป็นกรรมการของเรา หรือเป็นคนมาตรวจแผนที่เรา แต่เราดำเนินการตามสภาพพื้นที่ป่า ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกา พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ร.บ.ป่าไม้ กฎหมายเหล่านี้เกิดก่อนคนอื่นดำเนินการเองทั้งสิ้น และกรมแผนที่ทหารก็ไม่ได้มาจัดการเรื่องนี้ ส่วนกรมแผนที่ทหารมีหน้าที่ทำหมุดแนวพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ แล้วจะมาบอกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ ซึ่งตนว่าแบบนี้มันก็ไม่ใช่ แล้วการ

ถ่ายทอดจากหนังสือรั้ววัดนั้น ต้องมาจากการลงพื้นที่จริง ตนเชื่อว่า สิ่งที่ตนพูดไป มีอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญที่อ่านภาพถ่ายเป็นเขา จะรู้เลยว่าใครผิดใครถูก แต่สิ่งที่เขานำนั้นพูดไม่หมด ถ้ากรมแผนที่ทหารเอาแผนที่ทั้งด้านนอกด้านใน มาให้ดูให้หมด ตนก็ยอมรับได้ แต่ถ้าพูดแบบตลกท้องข้างแล้วสรุปว่าเป็นที่ ส.ป.ก. แบบนี้ไม่ได้ การทำครั้งนี้ต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกา อย่ามาเถียงกับเราแบบนี้ถือว่า ไม่อย่างนั้น แผนที่ฉบับนี้มันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดหรือไม่ ตนขอถามกลับ ถ้ายังยืนยันว่า แผนที่ฉบับนี้ถูกต้อง คงต้องไปสู้กันในชั้นศาล

เมื่อถามถึง one map จะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ต้องพูดถึงกรรมการก่อน เพราะกรรมการก็มาจากปฏิรูปที่ดิน ทั้งเลขฯ หรือคนอื่นๆ ก็มาจาก ส.ป.ก. ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องยอมรับแนวเขต การทำพื้นที่ ส.ป.ก. ต้องทำแผนผัง และจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ ต้องเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ก่อน ถึงจะทำแผนที่หรือแนวเขต หรือวางผังของ ส.ป.ก. ได้

เมื่อถามว่า ส.ป.ก. กับอุทยานฯ ยังสามารถคุยกันได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในที่ 4 มี.ค. ได้เชิญผู้แทนทั้ง 2 หน่วยงานมาคุยกันว่า จะทำอย่างไร และให้ชัดเจนว่า ส.ป.ก. ใช้แนวคิด หรือระเบียบอะไรทำ แล้วระเบียบนั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผ่านหรือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องถกกันให้สิ้น โดยการหารือจะรวมผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ รวมถึงป่าไม้ด้วย

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่า การเดินทางเรื่องนี้แล้วจะมีปัญหาอิทธิพล หรือเกิดอันตราย นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ไม่หรอก แต่ถามว่ามีกลัว มีท้อไหม ก็ตอบว่ามี แต่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตนซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ป่า ตนก็ต้องปกป้องป่า ลูกน้องของตนเดินป่าเกือบเป็นเกือบตายเพื่อปกป้องป่า ตนออกมาสู้ตรงนี้คนเดียวถือว่าคุ้ม แม้ว่าเสี่ยง แต่ทุกคนเท่ากัน กินข้าวเหมือนกัน ไม่มีใครบินได้ เรื่องความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนั้น เสี่ยงเท่ากันหมด

เมื่อถามถึงกรณี ป.ป.ช. ออกมาก่อนหน้านี้ คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า “ไม่” เป็นความเข้าใจที่ผิด คิดว่าข้อมูลที่ได้นั้น จังหวะพอดีกันเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ากระทรวง หรือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เราพูดอย่างแพร่ๆ เรามีเหตุในการชี้แจง โดยยืนยันชัดเจนว่า ถ้าจะร้องเรียนตน หรือจะเอาตนให้ตาย ต้องร้องเรียนเรื่องการทุจริตรับเงิน ทุจริตเรื่องการเงิน เรื่องการรับเงินโดยมิชอบ รับสินบนจากใครมา หรือทุจริตหน้าที่การงาน ทำลายตนได้เต็มที่ ไม่ใช่เรื่องบกพร่องในหน้าที่เล็กๆ แล้วเอามาเป็นประเด็น แบบนี้ไม่แฟร์

เมื่อถามว่า ปัญหาที่ ส.ป.ก. เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า มันเกี่ยวพันกันหมด เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในระบบเดียวกัน จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ เพราะเรื่องนี้ มีนักการเมือง มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กลุ่มทุนใหญ่ๆ ก็มี มันแบ่งได้ 4 ก้อน ถ้าสิ่งที่ตนพูดแล้วไปพาดพิงคนที่ไม่ได้ทำ ตนก็ต้องขอโทษ แต่ใครที่ทำแล้วเรามีเส้นทางที่ไปถึง เราก็พร้อมเปิดอยู่แล้ว 1 มี.ค. นี้ ขอไปคุยก่อน เมื่อถามว่า มีผู้ใหญ่ติดต่อมาลอบบี้หรือไม่ ให้หยุดเรื่องนี้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า มีคนโทรฯ มา แต่ตนไม่คุย ส่วนการทำงานที่เหลืออยู่ 7 เดือนนั้น ก็ต้องทำเต็มที่ และขอทุกคนช่วยกัน

‘พล.ต.ท.เรวัช’ ซื้ป่าพิรุศศึกษแย่งพื้นที่ป่าเขาใหญ่ พร้อมเผยแพร่เบื้องหลัง!



สื่อรุ่นอีกยาว "พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร" ซื้ป่าพิรุศศึกษแย่งพื้นที่ป่าเขาใหญ่ พร้อมเผยแพร่เบื้องลึกเบื้องหลัง!

จากกรณีข่าวดัง ที่ ส.ป.ก. ทับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณบ้านห้วยปลากั้ง ตำบลหมูสี อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดด้าน “พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร” ก็ได้ออกมาไลฟ์สดแสดงความคิดเห็นถึงกรณีข่าวดังกล่าว โดยเปิดเผยว่า “แต่ที่เขาใหญ่นี้มันพิเศษกว่าที่อื่นนะ มันมีทั้งถนนโดยรอบ ไม่มีใครเขากล้าไปบุกหรือใครใคร่ใคร่ไปบุกคือฉิบหายกันหมด ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แรงและเฮี้ยน”

“คุณช่วยตัวเอง ก็ถ้าเปรียบเป็นมวยเหมือนโดนรุมครับ ทางโน้นเตะที่ ทางนี้เตะที่ แถมจะวิ่งไปหากรรมการไปฟ้องกรรมการ

ก็กลับตีหัวอีก ตูดก็ทรุดแล้ว ซ้อพิรุศมันอยู่ที่ว่า ไอ้คนที่มันไปได้เอกสารสิทธิ มันเป็นใคร ไข่เกษตรกรยากจนจริงหรือเปล่า และมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร”

“เดี๋ยวต้องรอให้เขาเปิดเผยรายชื่อออกมานะ แล้วสังคมโซเชียลเดี๋ยวนี้ท่านเก่ง พวกท่านลองไปขุดคุ้ยกันดูเลยครับว่าเป็นใคร พื้นที่เขาใหญ่จัดตั้งมาก่อนเมื่อปี 2505 เขามีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา เป็นเมียหลวงที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อาณาเขตเขามี รั้วบ้านเขามีและชัดเจน สภาพปัจจุบันก็ยังเป็นป่าอยู่ ไม่ได้เป็นไร่ที่เตียนไปแล้ว”



“ส.ป.ก. เหมือนชายที่เข้ามาเยี่ยมบ้าน ชายข้างบ้าน จะมาเอาที่เขาใหญ่ไปเป็นภรรยาฉันไม่ได้ หลักธรรมชาติมันก็ผิดแล้ว เอาหลักกฎหมายบ้าง กรมแผนที่ทางทหารถึงจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแผนที่ก็จริง แต่ไม่มีอำนาจชี้ขาดทางกฎหมายได้ ถ้าถามว่าทำไมท่านชัยวัฒน์เป็นใคร และจะต่อสู้เพื่อเขาใหญ่เพื่ออะไร ถ้าชาวบ้านมันทะเลาะกัน ถกเถียงเรื่องแนวเขตที่ดิน เพราะแย่งครอบครองการเป็นเจ้าของ อันนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้าน”

“แต่อันนี้ท่านชัยวัฒน์เหลืออีก 7 เดือน ก็เกษียณแล้ว ถ้าท่านชัยวัฒน์ชนะ ว่าที่ตรงนี้ออก ส.ป.ก. ไม่ได้ เป็นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขาใหญ่จะยกให้ท่านชัยวัฒน์ให้ 1 ไร่ มื้อย ไม่มี มันก็ต้องยกให้แก่แผ่นดิน ยกให้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เราเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หวังดีต่อประเทศชาติด้วยกัน หันหน้ามาคุยด้วยกันดีครับ ตรงไหนที่มีสภาพป่ามันต้องคืน และมันจะไม่มีทางทับซ้อนได้เด็ดขาด เพราะก่อนที่ ส.ป.ก. จะออกแผนที่แนบท้ายบัญชีของ ส.ป.ก. เขาจะต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านชัยวัฒน์ลองไปเปิดย้อนหลังดูครับ”

“ส.ป.ก. ต้องไปสอบถามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อก่อนที่จะขึ้นกรมป่าไม้ ทางนั้นต้องโอเคก่อน เขาจะต้องระวังแนวเขตก่อนมันจะไปทับซ้อนกันไม่ได้หรอกครับ มันต้องมีคนกระทำความผิด เรื่องนี้ต้องถึง ป.ป.ช. นะ แต่อุทยานได้อะไรอะ อุทยานไม่ได้อะไรครับ ไปต่อสู้กับเขาเนี่ย ศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมด ถ้าอุทยานชนะก็แค่คืนพื้นที่ให้อุทยานและสัตว์ป่า แต่ถ้า ส.ป.ก. ชนะเขาไปจัดให้ชาวบ้าน ฟรุ้งนี้มั้งครับ ที่ท่านชัยวัฒน์จะเปิดบัญชี”

“คนที่ได้รับเอกสารสิทธิไป ไม่มีใครเขากลับไปยุ่งกับที่ของอุทยานหรอกครับ ฉิบหายกันหมด ข้อพิรุณมันอยู่ที่ว่า ไร่ คนที่ได้รับเอกสารสิทธิมันคือใคร ใช้เกษตรกรยากจนจริงหรือเปล่า มีเบื้องหน้า เบื้องหลังอย่างไร รายละเอียดผมรู้นะครับ แต่จะยังไม่พูด หากว่าเป็นที่ทับซ้อน เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. แต่ยังมีสภาพป่าและแหล่งต้นน้ำ ก็ต้องคืนให้กรมอุทยานฯ ครับ ข้อตกลงเดิมมันก็มีอยู่แล้ว ท่านชัยวัฒน์ก็ต้องสู้ชนะครับ เพราะว่าคนอื่นไม่มีใครกล้าออกมาพูด ไม่ใช่ไม่กล้าเพราะกลัวเกษียณลออกครับ เขาสู้มาตั้งแต่ไหนแล้ว และเคยจะติดคุกด้วย”...

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : @โจ เรวัช กลิ่นเกษตร

‘ธนดล’ รับเจ้าหน้าที่โคราชไร้สำนึกทำลายป่าไม้ โยน ‘ชัยวัฒน์’ ถก ‘กรมแผนที่ทหาร’ หาข้อยุติ
ที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส’ อ้างสิทธิในพื้นที่พิพาทเขาใหญ่ เป็นไปตามมติกรม. ปี 2527 ระบุมีประชาชนทำกินก่อน
ถูกทิ้งร้าง ยอมรับมีเจ้าหน้าที่ไม่มีสำนึก ทำลายป่าไม้ ยินดีคืนให้ แต่ให้ยื่นเข้ากรม. พร้อมขอความเป็นธรรม
โยน ‘ชัยวัฒน์’ ถก กรมแผนที่ทหาร หาข้อยุติ



เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ นายธนดล สุวัฒน์ฤทธิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนา “จากทับลานถึงเขาใหญ่” ผืนป่าที่ถูกฉีก “ว่าสาเหตุที่ส.ป.ก.นครราชสีมาได้เข้าไปปักหมุดแนวเขตในพื้นที่อุทยานฯ เนื่องจากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศพบว่า มีร่องรอยที่ชาวบ้านเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2517 เรื่อยมา ซึ่งในปี 2527 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่จำแนก เนื่องจากมีราษฎรเข้าไปทำกินในพื้นที่ดังกล่าว และให้ส.ป.ก. เข้าไปดูแล ต่อมาในปี 2531 คปท. ได้รับที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกร ก่อนจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาในปี 2534 ก่อนที่ในปี 2542 พบว่าประชาชนไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว สภาพป่าไม้เริ่มฟื้นฟูจนเป็นป่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ที่ต้องออกจากพื้นที่ เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ไม่ให้ทำกินและไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงจึงต้องออกจากพื้นที่ พร้อมแสดงใบสค. 1 ตั้งแต่ปี 2498

นายธนดล กล่าวว่า ตามระเบียบส.ป.ก. 2564 เมื่อพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการเข้าทำประโยชน์ต่อเนื่อง ก็จะไม่สามารถจัดสรรที่ดินได้ แต่กลับพบว่า มีประชาชนให้ความร่วมมือกับข้าราชการส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา เข้าไปรังวัดในที่ดินซึ่งเป็นป่าโดยอ้างว่าเคยเข้าทำประโยชน์ ในการปลูกข้าวโพดและมัน เพื่อออกส.ป.ก. ให้ รวม 59 แปลง ทั้งที่จัดสรรไม่ได้ผิดระเบียบ เรื่องนี้ไม่ขอปฏิเสธ ขอยอมรับว่า เป็นเรื่องจริง แต่ตอนนี้รมว.เกษตรฯ สั่งให้เพิกถอนไปแล้ว 12 แปลง 9 ราย ไม่รวมกับที่นายชัยวัฒน์ไปเจอในเขตดงพญาเย็น ตนยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.

นครราชสีมาไม่มีสำนึก เข้าไปจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวทำลายป่า สูญเสียทรัพยากร แต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั่วประเทศจะเป็นคนชั่ว ต้องให้ความเป็นธรรม

ทั้งนี้ การอ้างว่าเป็นพื้นที่เขตส.ป.ก. เป็นการอ้างตามมติกรม. กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ติดหากกระทรวงทรัพย์ฯ กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ ต้องการเอาคืน สามารถเสนอต่อกรม.ได้เลย ทุกพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้ตนได้ปรึกษากับรมว. เกษตรฯ แล้ว และท่านก็เห็นด้วย ถ้าปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าแล้ว และมีปัญหาข้อพิพาท ก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นเขตกันชนอะไรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนอกรม.ขอคืนได้เลย เพราะส.ป.ก. ไม่สามารถจัดสรรพื้นที่ป่าให้เกษตรกรได้อยู่แล้ว แต่มีบางพื้นที่ที่ส.ป.ก.ได้จัดสรรไปแล้ว เช่นบางคนเป็นเกษตรกร ในปี 2530 แต่ลูกหลานไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร ก็ไม่สามารถมารับมรดกที่ดินดังกล่าวได้ ก็อาศัยช่องว่างในการไปพูดคุยกับนายทุน โดยผ่านเจ้าหน้าที่ส.ป.ก หรือผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ วันนี้ต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกัน ไม่ได้ปิด ไม่ได้แอบ และจะจัดการขั้นเด็ดขาด

“ผมอยากขอร้องพี่ชัยวัฒน์ว่าที่พี่ไปติดใจประเด็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตส.ป.ก. หรืออุทยานฯ ตรงนี้เราไม่เถียง เพราะถือว่ากรมแผนที่ทหารที่ก่อตั้งมา 140 กว่าปี ได้ชี้ไปแล้ว ส่วนพี่ชัยวัฒน์ มีหลักฐานอื่นให้ไปคุยกับกรมแผนที่เอาเอง แต่กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ติด ถ้าพี่จะเอาที่ดิน ให้กระทรวงทรัพย์ฯ เสนอเข้ากรม. เพื่อมีมติเอาคืนไปเลย และจะทำอย่างนี้ทั่วประเทศ” นายธนดล กล่าว

นายธนดล กล่าวอีกว่า รมว.เกษตรฯ ระบุว่า ผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 แล้วไม่เข้าทำประโยชน์ แล้วขายต่อให้กับคนอื่นไป วันนี้ใช้เงินมีความสุขไป แต่จากนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงแรมบนที่ดินส.ป.ก. หากพบว่าทำผิดจะรื้อถอน และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินด้วยเพราะถือได้ว่าไม่ได้เข้าทำประโยชน์จริง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปราบปรามนายทุน คนที่ไม่ใช่เกษตรกร ขอร้องทุกคนอย่ามองส.ป.ก.เป็นจำเลย เพราะไม่อยากให้มีการแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท เพราะแจ้งง่าย แต่จะทำร้ายความรู้สึกกัน จึงขอให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการส.ป.ก. อะไรที่ไม่ดีก็ยินดีที่จะแก้ไข ตามแนวที่แก้ไขได้ กระทรวงเกษตรฯ จะบริหารงานอย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบได้

นายธนดล กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ล่าสุด เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายจับเจ้าหน้าที่ รังวัด 2 คนแล้ว

กมธ.พบพิรุณ สปก.โคราช ให้แจง 3 ประเด็น ปลัดทส.นัดสรุป



กมธ.ที่ดินฯตั้ง 3 ข้อสังเกต กรณี ส.ป.ก.รุกป่าเขาใหญ่ จับพิรุณ ส.ป.ก.โคราชไม่แย้งวันแม่บ ทั้งที่ รู้ทั้งรู้ กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างมิชอบและรวดเร็วผิดสังเกต ผวจ.นครราชสีมาและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ยังไม่ทราบเรื่องและจะจับตาดูติดตามหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้ ด้านปลัดกระทรวงทรัพยากรฯนัดปลัด ก.เกษตรฯ-ส.ป.ก.-อธิบดีป่าไม้-ชัยวัฒน์ ถกปมแนวเขตที่ดิน ส.ป.ก. 4 มี.ค. หลังชัยวัฒน์ประกาศไม่ยอมรับแผนที่ทหาร “สุทิน” ยื่นกรณียัดแผนที่ทหารยุติปม ส.ป.ก.ทับป่า

ยิ่งสาวยิ่งเจอยิ่งชูดยิ่งลึกถึงความไม่ชอบมา พากลของการออก ส.ป.ก.ในเขตพื้นที่อุทยานเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา หลังนายชัยวัฒน์ ลี้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกับคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 ก.พ. และประกาศไม่ยอมรับแนวเขตแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ระบุว่า เป็นแผนที่มีวั ขณะนี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เคลียร์ความขัดแย้งนี้

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า วันที่ 4 มี.ค. ได้เชิญนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งนายชัยวัฒน์ ลี้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ มาหารือ เพื่อกำหนดมาตรการออก ส.ป.ก.ให้ชัดเจนในทางหลักการ ก่อนหน้านั้นได้ลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯและให้หยุดการออก ส.ป.ก.4-01 ทั้งหมดไว้ก่อน

นายจตุพร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องแนวเขตแผนที่วันแม่บที่นายชัยวัฒน์มองว่าแนวเขตของกรมแผนที่ทหารยังไม่ชัดเจน มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่มีนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เป็นประธาน จะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เนื่องจากทั้งกรมอุทยาน และกรมแผนที่ทหารถือแผนที่แนวเขตคนละฉบับ ทำให้ไม่ตรงกัน เป็นเรื่องของ คทช.ดูแล ไม่เกี่ยวกับกระทรวง หลังนายชัยวัฒน์เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการความมั่นคง สภา

ผู้แทนราษฎรและประกาศไม่ยอมรับแผนที่ทหารในการนำมาใช้ตรวจสอบข้อพิพาทที่ดินทับซ้อน การออก ส.ป.ก.4-01 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อีกทั้งแผนที่วันแม่ป (One Map) ยังไม่ได้ประกาศใช้ ผู้ที่อยู่ใน คณะกรรมการวันแม่ปเป็นคนเดียวที่มาอ้างอิงเอกสารแจ้งกับนายกรัฐมนตรีน ส่วนเอกสารถูกต้องหรือไม่ ต้องพิจารณาอีกครั้ง ประเด็นดังกล่าวทำให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ระบุว่า จะให้ตน เป็นคนไปเคลียร์ จะพยายามทำให้ดีที่สุด ทุกอย่างให้ยึดกฎหมาย

ด้านนายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าจากการประชุมกรณีข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องแนวเขตที่ดินของอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่กับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ได้ตั้งข้อสังเกต 3 ข้อ ว่า 1. ทั้ง 2 หน่วยงาน หลักที่เกี่ยวข้อง ข้อกับการทำแผนที่กำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ พืช กับกรมแผนที่ทหาร ยังมีประเด็นโต้เถียงกันในเรื่องแนวเขต กรมอุทยานไม่ยอมรับแนวเขตตามแผนที่ที่ นำเสนอโดยกรมแผนที่ทหาร ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใช้ยึดถือเป็นแนวเขตในการ ดำเนินการและเป็นชุดเดียวกับที่ส่งรายงานไปให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ กรมอุทยานให้เหตุผลของความไม่ถูกต้อง ว่า ตามกฎหมายจะต้องยึดแนวเขตตามแผนที่แนบท้าย มาตราส่วน 1 ต่อ 250,000 ในพระราชกฤษฎีกากำหนด บริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2505 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2505

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า 2. การได้มาซึ่งแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่เดิมนั้นเกิดจากการสำรวจผ่านกล้อง รั้ววัดมูม โดยทำหลักหมุดไม้แก่น ที่กำหนดเขตอุทยานรวมทั้งหมด 938 จุด สมัยนั้นมีการจดจัดทำไว้ในสมุดที่ เรียกว่า ฟیلด์บุ๊ก (Field Book) หรือสมุดจดงานภาคสนามเก็บไว้ด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานเพียง แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการบันทึก Field Book แต่ปรากฏว่าหลักหมุดที่เกิดจากการสำรวจครั้งแรก ก่อนมีการ จัดตั้งอุทยานแห่งนี้ มีความผิดเพี้ยนของแนวเขตหลายจุด เมื่อเทียบกับแผนที่ตาม พ.ร.ฎ.ของกรมอุทยาน กรมแผนที่ทหารอ้างวิธีการได้มาของแผนที่แนวเขตล่าสุด สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใช้อ้างอิงว่า เป็นการถอดมา จาก Field Book เล่มเดิม ร่วมกับการสำรวจหลักหมุดจริงและสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่โดยรอบ นำไปทำเป็นแนวเขต ผ่านระบบ GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้อง หาข้อเท็จจริงต่อไป

ประธาน กมธ.ที่ดินฯ กล่าวถึงข้อสังเกตข้อที่ 3 ว่า หลังจากแผนที่ตาม พ.ร.ฎ.กรมอุทยานฯ ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2505 ต่อมา มีการทำแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้มีอัตราส่วนละเอียดขึ้นเป็น 1 ต่อ 50,000 ภายหลังยังมีโครงการทำวันแม่ป (One Map) หรือแผนที่ตามอัตราส่วน 1 ต่อ 4,000 เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั่วประเทศ แผนที่วันแม่ปของพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งคณะรัฐมนตรีให้รับรองและประกาศใช้ เนื่องจากยังมีปัญหาแนวเขตทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่ของ จังหวัดปราจีนบุรี แต่กลับไม่มีปัญหาการทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างการประชุม จัดทำวันแม่ปร่วมกันของทุกหน่วยงาน หากตอนที่มีการทำวันแม่ปแนวเขตอุทยานฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีความไม่ตรงกันของแนวเขต ทำไมสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมาไม่ชี้แจงหรือโต้แย้ง

แต่กลับปล่อยให้กระบวนการ “วันแม่ป” ผ่าน ถือว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา ยอมรับมติของที่ประชุมอนุกรรมการวันแม่ป

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า กระบวนการการออกที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมายอมรับว่า กระบวนการการตรวจสอบสิทธิเป็นไปโดยมิชอบและเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆในการทำรังวัดที่ดิน ผวจ.นครราชสีมาและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ไม่ทราบเรื่องนี้ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป ทั้งนี้ จะเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพิ่มเติมวันที่ 6 มี.ค.

ที่รัฐสภา บ่ายวันเดียวกัน นายฐิติกันต์ ฐิติพฤตกุล สส.ภูเก็ต พรรคก้าวไกล โฆษกคณะกรรมการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงถึงการประชุมรับฟังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก. ปักหมุดทับซ้อนเขตป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมาและอุทยานฯ ทั่วประเทศใจความสรุปเช่นเดียวกับที่นายอภิชาติได้ให้สัมภาษณ์และยังระบุอีกว่า กระบวนการออกที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส.ป.ก.นครราชสีมาที่ยอมรับว่ากระบวนการตรวจสอบสิทธิเป็นไปโดยมิชอบและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งมีการท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆที่ทำรังวัดที่ดิน ผวจ.นครราชสีมาและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ไม่ทราบในเรื่องนี้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ กมธ.การที่ดินฯ จะต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป

วันเดียวกัน นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กรณีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีท่าทีไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหารและเตรียมจะฟ้องศาลว่าก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมามีปัญหามาก เรื่องที่ดินของประเทศไทยที่ถือคนละฉบับ วันนี้จึงมาปูดขึ้น ปัญหาแบบนี้ต้องหาแผนที่สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่าวันแม่ปหากได้ข้อสรุปแล้วเป็นแผนที่เดียวกันก็ต้องยอมรับว่าอะไรอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ยอมรับมีกระบวนการอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไป ที่สุดต้องมีกระบวนการยุติ ส่วนตัวคิดว่ายุติที่วันแม่ปดีที่สุด ส่วนใครจะยอมรับหรือไม่ มีกระบวนการอุทธรณ์ได้ ยืนยันว่าวันแม่ปไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จะยึดจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันก่อนนำแผนที่มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมดไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งเป็นข้อสรุปที่มาของวันแม่ป พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึดวันแม่ปถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ



‘ชัยวัฒน์’ แฉผู้ใหญ่ โทรเคลียร์ปมสปก. ทับซ้อนเขตอุทยาน



“ชัยวัฒน์” ยืนยันไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ลั่นต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกา ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว อย่ามาพูดแบบตลกท้องซ้าง ถ้ายังยืนยันแผนที่ฉบับนี้ถูกต้อง

ไปสู่กันในตลาด รับมีผู้ใหญ่โตรเคลียร์ปมที่ส.ป.ก.ทับซ้อนอุทยานฯแต่ไม่คุย ไม่หวั่นอิทธิพลข่มขู่ เดินหน้าทำงานลงพื้นที่ 1 มีค.ก่อนนัดส.ป.ก.-อุทยานฯ4มี.ค. เคลียร์แนวทางให้ชัด ด้าน“สุทิน” ลั่นรบ.ต้องยึดOne Map ยุติปมขัดแย้งที่สปก.เขาใหญ่ ถ้าใครไม่เห็นด้วย ยื่นอุทธรณ์ได้หรือจบที่ศาลปกครอง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ นายชัยวัฒน์ ลี้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาในวันที่ 1 มีนาคม เพื่อตรวจพิสูจน์กรณีการจัดพื้นที่ส.ป.ก.ทับเขตอุทยานฯว่ามีหลายหน่วยงานไปด้วยกัน ตั้งแต่ที่ตนร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังตนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน จึงถือโอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วย ซึ่งได้ประสานกับกรมป่าไม้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้ เป็นการลงไปในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งสภาพเป็นภูเขาชัดเจน และการครอบครองไม่ใช่เกษตรกรแน่นอน ซึ่งในส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มทุน ดังนั้น วันที่ 1 มีนาคม จะนำเบาะแสมาต่อจิ๊กซอร์ว์กัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนี้มีกรรมาธิการจากส.ป.ก.เข้าไปในเขตที่ไม่ได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า มี แต่พอเราขอให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำหลักฐานมาแสดง กลับไม่ให้คุณ แสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้าส.ป.ก.ทำด้วยความตรงไปตรงมา ต้องการจัดสรรที่ให้คนยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน เราจะแสดงความยินดีให้เกษตรกรรายนั้น แต่เขาไม่แสดง ส่อถึงความไม่ปกติ เราจึงอยากให้เขานำเสนอข้อมูลด้านนี้ด้วย แต่อย่างไรเห็น ขออะไรไปก็ไม่ได้สักอย่าง

ถามถึงเหตุผลที่ไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ตอนจัดทำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เราไม่ได้ไปบอกกรมแผนที่ทหารมาเป็นกรรมการของเรา หรือเป็นคนมาตรวจแผนที่เรา แต่เราดำเนินการตามสภาพพื้นที่ป่า ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกา พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ร.บ.ป่าไม้ กฎหมายเหล่านี้เกิดก่อนคนอื่น ดำเนินการเองทั้งสิ้น และกรมแผนที่ทหารก็ไม่ได้มาจัดการเรื่องนี้

“กรมแผนที่ทหารมีหน้าที่ทำมุมแนวพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ แล้วจะมาบอกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ ซึ่งผมว่าแบบนี้ไม่ใช่ แล้วการถ่ายทอดจากหนังสือรังวัดนั้น ต้องมาจากการลงพื้นที่จริง ผมเชื่อว่า สิ่งที่ผมพูดไป มีอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญที่อ่านภาพถ่ายเป็นเขาจะรู้เลยว่าใครผิดใครถูก แต่สิ่งที่เขานำมานั้นพูดไม่หมด ถ้ากรมแผนที่ทหารเอาแผนที่ทั้งด้านนอก ด้านในมาให้ดูให้หมด ผมก็ยอมรับได้ แต่ถ้าพูดแบบตลกท้องข้าง แล้วสรุปว่าเป็นที่ส.ป.ก. แบบนี้ไม่ได้ การทำครั้งนี้ต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกา อย่ามาเถียงกับเราแบบนี้ ถ้าวางไม่อย่างนั้น แผนที่ฉบับนี้มันเอื้อประโยชน์ให้ผู้ทำความผิดหรือไม่ ผมขอถามกลับ ถ้ายืนยันว่า แผนที่ฉบับนี้ถูกต้อง คงต้องไปสู้กันในชั้นศาล” นายชัยวัฒน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงแผนที่ one map จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ต้องพูดถึงกรรมการก่อน เพราะกรรมการก็มาจากปฏิรูปที่ดิน ทั้งเลขาหรือคนอื่นก็มาจากส.ป.ก. ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องยอมรับแนวเขตการทำพื้นที่ส.ป.ก. ต้องทำแผนผัง และจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ ต้องเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาตินั้นๆก่อน ถึงจะทำแผนที่หรือแนวเขต หรือวางผังของส.ป.ก.ได้

ถามว่า ส.ป.ก.กับอุทยานฯยังสามารถคุยกันได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์เผยว่า วันที่ 4 มีนาคมเชิญผู้แทนทั้งสองหน่วยงานมาคุยกันว่าจะทำอย่างไร และให้ชัดเจนว่าส.ป.ก.ใช้แนวคิด หรือระเบียบอะไรทำ แล้วระเบียบนั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ชัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องถกกันให้สิ้น โดยการหารือจะรวมผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ รวมถึงป่าไม้ด้วย

ถามอีกว่าการเดินหน้าเรื่องนี้แล้วกลัวจะมีปัญหาอิทธิพลหรือเกิดอันตรายหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ไม่ แต่ถามว่ามีกลัว มีข้อหรือไม่ ก็ตอบว่ามี แต่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตนซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ป่า ตนก็ต้องปกป้องป่า ลูกน้องตนเดินป่าเกือบเป็นเกือบตายเพื่อปกป้องป่า ตนออกมาสู้ตรงนี้คนเดียวถือว่าคุ้ม แม้ว่าจะเสี่ยง แต่ทุกคนเท่ากัน กินข้าวเหมือนกัน ไม่มีใครบินได้ เสี่ยงเท่ากันหมด

นายชัยวัฒน์ยังยืนยันชัดเจนว่า ถ้าจะร้องเรียนตน หรือจะเอาตนให้ตายต้องร้องเรียนเรื่องการทุจริตรับเงิน ทุจริตเรื่องการเงิน รับเงินโดยมิชอบ รับสินบนจากใครมา หรือทุจริตหน้าที่การงาน ทำลายตนได้เต็มที่ ไม่ใช่เรื่องบกพร่องในหน้าที่เล็กๆ แล้วเอามาเป็นประเด็น แบบนี้ไม่แฟร์ ส่วนปัญหาส.ป.ก. เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือไม่ มันเกี่ยวพันกันหมด เพราะเป็นเรื่องในระบบเดียวกัน จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ เพราะเรื่องนี้ มีนักการเมือง

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กลุ่มทุนใหญ่ก็มี แบ่งได้ 4 ก้อน ถ้าสิ่งที่ตนพูดแล้วไปพาดพิงคนที่ไม่ได้ทำ ตนต้องขอโทษ แต่ใครที่ทำแล้วเรามีเส้นทางที่ไปถึงเราก็พร้อมเปิดอยู่แล้ว วันที่ 1 มีนาคมนี้ขอไปคุยก่อน

ถามว่า มีผู้ใหญ่ติดต่อมาล๊อบบี้หรือไม่ ให้หยุดเรื่องนี้หรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวยอมรับว่า มีคนโทรมา แต่ตนไม่คุย ส่วนการทำงานที่เหลืออยู่ 7 เดือนก็ต้องทำเต็มที่ ขอทุกคนช่วยกัน

ด้านนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนายชัยวัฒน์มีท่าทีไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหารว่า ก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องที่ดินของไทยที่ถือคนละฉบับวันนี้จึงมาปูดขึ้น ปัญหาแบบนี้ต้องหาแผนที่สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่า One Map หากได้ข้อสรุปแล้ว เป็นแผนที่เดียวก็ต้องยอมรับว่าอะไรอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ยอมรับก็มีกระบวนการอุทธรณ์ ในที่สุดก็ต้องมีกระบวนการยุติ ซึ่งตนคิดว่ายุติที่ One Map ดีที่สุด ส่วนจะยอมรับหรือไม่ ก็มีกระบวนการอุทธรณ์ได้

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี ขณะนี้กรมแผนที่ทหารถูกนำไปเป็นคู่ขัดแย้งกับสององค์กรคือ ส.ป.ก.-กรมอุทยานฯ เหมือนว่าจะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง นายสุทินระบุว่า ตนคิดว่าก็เกิดขึ้นได้กับทุกกรณี ที่คนไปตัดสินจะถูกกล่าวหาได้ แม้แต่ศาลจึงมีกฎหมายไม่ให้วิจารณ์ศาล ส่วนกรมแผนที่ทหารถ้าวิจารณ์ได้คนก็คิด อยากรู้เสียก็จะมีกระบวนการจะอุทธรณ์หรือศาลปกครอง แต่สุดท้ายก็จบอยู่ และยืนยันว่า One Map ไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะยึดจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันก่อนนำแผนที่มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมด ไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากทุกแหล่ง ถึงเป็นข้อสรุปที่มาเป็น One Map พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึด One Map ถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ

ชะตาชาวบ้าน! บ้านห้วยเล็บมือ ถอยจนตักน้ำโขงยังไม่ได้สิทธิทำกิน



ชะตาชาวบ้าน! บ้านห้วยเล็บมือ ถอยจนตักน้ำโขงยังไม่ได้สิทธิทำกิน

จากกรณีปัญหาปมข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างประชาชนกับรัฐ เกิดจากหลายสาเหตุ แต่หลักๆ มีสาเหตุจากความไม่ชัดเจนของประกาศแนวเขตป่า และการประกาศแต่ละครั้งก็ใช้มาตรฐานแผนที่ที่แตกต่างกันไป กลายเป็นความยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้น เช่นเดียวกับ “บ้านห้วยเล็บมือ” ในพื้นที่ อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ

กลุ่มชาวบ้าน “บ้านห้วยเล็บมือ” ชุมชนริมน้ำโขงแสนสงบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.หนองเต็ง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับปัญหาการถ่ายทอดขีดแนวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูวี่ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือน

มีหลักฐานเชิงประจักษ์หลายอย่างที่ยืนยันได้ว่า หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งรกรากในราวปี พ.ศ.2444 โดยชนเผ่าไทเทิง ความเก่าแก่ของหมู่บ้านปรากฏหลักฐานให้เห็นเด่นชัด เช่น วัดพระแม่ถวายเป็นพระวิหาร โบสถ์คาทอลิก อันเป็นศูนย์กลางชุมชน ซึ่งระบุว่า มีอายุกว่า 100 ปี

โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2484 รวมทั้งสุสานบ้านห้วยเล็บมือ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ป่าศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งชาวบ้านบอกว่ามีการใช้มาประมาณ 135 ปี โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่อย่าง ต้นตะแบก ต้นหว้า และต้นตะเคียนทอง ยืนตระหง่านบ่งบอกอายุที่ผ่านร้อนหนาวเป็นสัญลักษณ์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ซึ่งรับผิดชอบกรมป่าไม้ในขณะนั้น ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 205 (พ.ศ. 2510) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ศ.2507 กำหนดให้ป่าดงภูว ในท้องที่ ต.หนองเต็ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย (ในขณะนั้น) ภายใต้แนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง เพื่อกำหนดแนวเขตป่ากับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งนับเป็นปฐมบทของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ทับซ้อนแห่งนี้

กระทั่งใน พ.ศ.2528 ความขัดแย้งเริ่มเพิ่มขึ้น เมื่อกรมป่าไม้ได้มีการถ่ายทอดขีดแนวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูว ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศในแผนที่อัตราส่วน 1 : 5000 เพราะปริมาณพื้นที่ทับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยระหว่างนั้นก็มีการออกเอกสารสิทธิทำกินให้ประชาชนที่ไม่อยู่ในแนวเขต ทั้ง สค.1 และ นส.3

อย่างไรก็ตามใน พ.ศ.2553 ภาครัฐได้มีนโยบายปรับเส้นแนวเขตป่าสงวนอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้ใช้อัตราส่วนแผนที่ 1 : 4000 เพื่อความละเอียดมากขึ้น นั้นหมายความว่าถึงส่งผลกระทบให้เขตป่าเข้าไปทับพื้นที่ประชาชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งทับพื้นที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิไปแล้ว

ต่อมาในปี พ.ศ.2558 กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 308/2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี (สจป.6) ซึ่งรับผิดชอบเขตป่าบึงกาฬ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และคณะทำงานถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลแผนที่เร่งด่วนฯ ซึ่งระบุว่าเป็นการสำรวจแผนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ แต่การดำเนินงานก็ไม่มีวี่แวงของความคืบหน้า ขณะที่ผลกระทบจากพื้นที่ทับซ้อนรุนแรงยิ่งขึ้น

การดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ดำเนินไปต่อเนื่อง กระทั่งกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้คณะกรรมการทำการตรวจพิสูจน์แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ถ่ายทอดไว้ทั้งสองครั้งว่า แนวใดถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุเหตุผลและหลักฐานประกอบให้ชัดเจน กระทั่งคณะกรรมการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติประชุมร่วมกันว่า ทั้งสองเส้นมีความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับสมุดจดรายการรังวัดและแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ซึ่งคณะกรรมการมีมติสมควรให้ใช้แนวเขตตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง 2510 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกำหนดจุดในพื้นที่กึ่งกลางเส้นแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงอย่างละเอียดขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่พอใจ

คณะกรรมการได้รายงานผลการประชุมดังกล่าวไปถึงกรมป่าไม้ เพื่อให้กรมป่าไม้และกรมที่ดิน ได้ดำเนินการตามข้อตกลงกำหนดแนวเขตระหว่างสองกรม เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดขีดเส้นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูว แต่ปรากฏว่ามีการดำเนินการล่าช้าและเงียบหายไประยะหนึ่ง

กระทั่งกรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.5/1863 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่องข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีการสรุปว่าให้ใช้เส้นที่ขีดเมื่อ พ.ศ.2553 ไปพลางก่อน ทั้งที่ไม่ใช่แนวเขตตามกฎหมาย และยังลบล้างผลประชุมของคณะกรรมการที่สรุปเมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่ใช้แนวเขตตามกฎหมายคือแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ทำให้มีผลกระทบต่อชาวบ้าน คือ นอกจากจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการขีดเส้นทับสิทธิที่ดินทั้งสองครั้งแล้ว ยังตอกย้ำในการกลั่นแกล้งการครอบครองสิทธิที่ดิน นส.3 ก. ที่มีอยู่เดิม และไม่ได้สิทธิในการเดินสำรวจออกโฉนดที่กำลังจะมีการสำรวจประจำปี พ.ศ.2567 นี้อีกด้วย

โดยทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านห้วยเล็บมือหลายครัวเรือน เกิดความอัดอั้นตันใจ เพราะพวกเขาพยายาม ที่อยากจะมีผืนดินที่เคยทำกินตั้งแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี ได้ออกเอกสารสิทธิเป็นของครอบครัวตัวเองเสียที และ ดูเหมือนว่าความหวังครั้งนี้จะเลือนลอยออกไปอย่างสิ้นหวัง ซึ่งที่ผ่านมามาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ชาวบ้านห้วย เล็บมือ เคยยอมถอยจากดินเขาภูตงวัว มาตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำโขง

คุณยายใคร โสภมาน อายุ 76 ปี ชาวบ้านห้วยเล็บมือ และเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลโสภมาน เล่าว่า ยายจำ ไม่ได้แล้วว่า บรรพบุรุษของยายมาปักหลักรากฐานของตระกูลเมื่อ พ.ศ.ใด เพราะแม่ของยายก็ตายตอนอายุ 103 ปี จำได้แค่ ว่า เมื่อสมัยก่อน ชาวบ้านมีหน้าที่ทำกินก็ทำกินกันไป ทำไร่นาอยู่กับป่าหาเลี้ยงตัวกันไปตามวิถีชีวิต

นอกจากนี้ คุณยายใคร ได้แสดงเอกสารที่เป็น สค.1 ให้กับทีมข่าวได้เห็นเป็นหลักฐานว่า ครอบครัวของคุณยายตั้ง รกรากมายาวนานและจนมีเอกสารดังกล่าวนี้ขึ้นมา แม้ว่าปัจจุบันเอกสาร สค.1 นี้ จะถูกปลวกกัดกินจนแทบไม่ เหลือเค้าโครงของเอกสารสำคัญก็ตาม และทางครอบครัวของคุณยายใครก็มีเอกสารที่ดิน นส.3 ก ที่เป็นความหวัง ว่า ครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นใจจากโลกนี้ไป จะได้เอกสารโฉนดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของที่ดินที่เคยใช้ทำกินกันมา ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเสียที

ความเดือดร้อนครั้งนี้ ไม่เพียงแค่ชาวบ้านตาตาๆ ตัวเล็กๆ เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แม้กระทั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ห้วยเล็บมือ คือ นายบุญยัง เสาะก่าน ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เช่นกัน และตลอดระยะเวลาที่ 10 ปี ครอบครัวของเขายืนหยัดต่อสู้มาอย่างต่อเนื่อง ได้เล่าว่า ที่นาของตระกูลตนเองใช้เลี้ยงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ก็ยัง ไม่มีความแน่นอนว่าจะได้มีสิทธิออกเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการเสียที

แม้ที่ผ่านมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยเล็บมือ จะพยายามทำทุกวิถีทางและมีเอกสารยืนยัน นส.3 และที่น่าตกใจกว่า นั้น คือ ครั้งหนึ่งทางครอบครัวของนายบุญยัง เคยนำเอกสาร นส.3 ไปยื่นกู้เงินต่อธนาคารเพื่อการเกษตร และทาง เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการอนุมัติเงินกู้ให้ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า เอกสาร นส.3 ที่ครอบครัวของนายบุญยังครอบครอง อยู่ นั้น เป็นหลักฐานที่เพียงพอต่อการพิจารณาเงินกู้ได้ แต่พอเมื่อปีที่แล้ว การยื่นไปใช้แนวเขต พ.ศ.2553 จึง กลับกลายเป็นว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวน

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแค่กระทบชาวบ้านห้วยเล็บมือในเรื่องของการทำกินเท่านั้น นายพรเทพ ท้าวดี สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ม.5 ยังบอกอีกว่า ความไม่ชัดเจนเรื่องแนวเขตที่เกิดขึ้น ทำให้พื้นที่ของ เราขาดโอกาสในการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ของตัวเอง รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรต่างๆ ได้ เพราะ พวกเราไม่มีเอกสารสิทธิ หรือแม้แต่ว่าเวลาที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ทั้งน้ำท่วม สงเคราะห์ยาง หรือ อะไรก็ตาม ไม่เว้นแม้แต่การขอทะเบียนบ้าน ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า แม้ที่ผ่านมามีการดำเนินการตามโครงการ เดินออกโฉนด

ซึ่งกลุ่มชาวบ้านเดินทางไปดำเนินการหลายจังหวัด ทั้งนครพนม บึงกาฬ หนองคาย แต่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้รับสิทธิ โดยชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องขอที่ดินเพิ่มเติม เพียงแค่ต้องการเรียกร้องขอแนวเขตให้มันชัดเจนเท่านั้น ซึ่งที่นี้ เดือดร้อนมานานแล้ว แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขเสียที อาจจะเพราะเราเป็นชุมชนเล็กๆ หรือนักการเมืองไม่สะท้อน ปัญหาอย่างจริงจัง ชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องสิทธิที่ทำกินเพิ่ม แค่ขอความชัดเจนของแนวเขตเท่านั้น

นายพรเทพยังได้ฝากขอความเห็นใจจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อีกว่า อยากให้นายเศรษฐาที่เป็นบุคคลที่ประชาชนหวังพึ่งพาที่สุดจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ขอให้ท่านช่วยหันมามองความเดือดร้อนของชุมชนแห่งนี้มีแนวเขตที่ชัดเจน และมีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทีมข่าวได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านหลายครัวเรือนที่พยายามบอกล่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งความหวังสุดท้ายที่สำคัญกับชาวบ้านในชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ และอยากจะได้ส่งเสียงให้ดังไปถึงก็คือ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน

ชะตาชาวบ้าน “บ้านห้วยเล็บมือ” บึงกาฬ ถอยจนตักน้ำโขงยังไม่ได้สิทธิทำกิน



วันนี้ (29 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาปมข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างประชาชนกับรัฐเกิดจากหลายสาเหตุ แต่หลักๆ มีสาเหตุจากความไม่ชัดเจนของประกาศแนวเขตป่า และการประกาศแต่ละครั้งก็ใช้มาตราส่วนแผนที่ที่แตกต่างกันไป กลายเป็นความยึดถือไม่จบไม่สิ้น เช่นเดียวกับ “บ้านห้วยเล็บมือ” ในพื้นที่ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ กลุ่มชาวบ้าน “บ้านห้วยเล็บมือ” ชุมชนริมน้ำโขงแสนสงบ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ต.หนองเต็ง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาการถ่ายถอดขีดแนวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูวี่ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือน

มีหลักฐานเชิงประจักษ์หลายอย่างที่ยืนยันได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งรกรากในราวปี พ.ศ. 2444 โดยชนเผ่าไทเท็ง ความเก่าแก่ของหมู่บ้านปรากฏหลักฐานให้เห็นเด่นชัด เช่น วัดพระแม่ถวายพระกุมารในพระวิหาร โบสถ์คาทอลิก อันเป็นศูนย์กลางชุมชน ซึ่งระบุว่ามียุกว่า 100 ปี

โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2484 รวมทั้งสุสานบ้านห้วยเล็บมือ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ป่าศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งชาวบ้านบอกว่ามีการใช้มาประมาณ 135 ปี โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างต้นตะแบก ต้นหว้า และต้นตะเคียนทอง ยืนตระหง่านบ่งบอกอายุที่ผ่านร้อนหนาวเป็นสัญลักษณ์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับผิดชอบกรมป่าในขณะนั้น ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 205 (พ.ศ. 2510) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ศ. 2507 กำหนดให้ป่าดงภูวี่ ในท้องที่ ต.หนองเต็ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย (ในขณะนั้น) ภายใต้แนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง เพื่อกำหนดแนวเขตป่ากับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งนับเป็นปฐมบทของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ทับซ้อนแห่งนี้

กระทั่งใน พ.ศ. 2528 ความขัดแย้งเริ่มเพิ่มขึ้น เมื่อกรมป่าไม้ได้มีการถ่ายทอดขีดแนวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูวาลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศในแผนที่อัตราส่วน 1:5000 เพราะปริมาณพื้นที่ทับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยระหว่างนั้นก็มีการออกเอกสารสิทธิทำกินให้ประชาชนที่ไม่อยู่ในแนวเขต ทั้ง ส.ค.1 และ น.ส.3

อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2553 ภาครัฐได้มีนโยบายปรับเส้นแนวเขตป่าสงวนอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้ใช้อัตราส่วนแผนที่ 1:4000 เพื่อความละเอียดมากขึ้น นั่นหมายความว่าถึงส่งผลกระทบให้เขตป่าเข้าไปทับพื้นที่ประชาชนเพิ่มขึ้นรวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิไปแล้ว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 308/2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี (สจป.6) ซึ่งรับผิดชอบเขตป่าบึงกาฬ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และคณะทำงานถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลแผนที่เร่งด่วนๆ ซึ่งระบุว่าเป็นการสำรวจแผนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ แต่การดำเนินงานก็ไม่มีวี่แวงของความคืบหน้า ขณะที่ผลกระทบจากพื้นที่ทับซ้อนรุนแรงยิ่งขึ้น

การดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ได้ดำเนินไปต่อเนื่อง กระทั่งกรมป่าไม้ได้สั่งการให้คณะกรรมการทำการตรวจพิสูจน์แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ถ่ายทอดไว้ทั้งสองครั้งว่าแนวใดถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุเหตุผลและหลักฐานประกอบให้ชัดเจน กระทั่งคณะกรรมการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติประชุมร่วมกันว่าทั้งสองเส้นมีความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับสมุดจรรยาการรังวัดและแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ซึ่งคณะกรรมการมีมติสมควรให้ใช้แนวเขตตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง 2510 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกำหนดจุดในพื้นที่กึ่งกลางเส้นแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงอย่างละเอียดขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่พอใจ

คณะกรรมการได้รายงานผลการประชุมดังกล่าวไปถึงกรมป่าไม้ เพื่อให้กรมป่าไม้และกรมที่ดินได้ดำเนินการตามข้อตกลงกำหนดแนวเขตระหว่างสองกรม เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดขีดเส้นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวาล แต่ปรากฏว่ามีการดำเนินการล่าช้าและเงี่ยบหายไประยะหนึ่ง

กระทั่งกรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.5/1863 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่องข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีการสรุปว่าให้ใช้เส้นที่ขีดเมื่อ พ.ศ. 2553 ไปพลางก่อน ทั้งที่ไม่ใช่แนวเขตตามกฎหมาย และยังลบล้างผลประชุมของคณะกรรมการที่สรุปเมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ใช้แนวเขตตามกฎหมายคือแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ทำให้มีผลกระทบต่อชาวบ้าน คือ นอกจากจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามาจากการขีดเส้นทับสิทธิที่ดินทั้งสองครั้งแล้ว ยังตอกย้ำในการลิดรอนสิทธิการครอบครองสิทธิที่ดิน น.ส.3 ก. ที่มีอยู่เดิมและไม่ได้สิทธิในการเดินสำรวจออกโฉนดที่กำลังจะมีการสำรวจประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2567 นี้อีกด้วย

โดยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านห้วยเล็บมือหลายครัวเรือนเกิดความอัดอั้นตันใจ เพราะพวกเขาพยายามที่อยากจะมีผืนดินที่เคยทำกินตั้งแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี ได้ออกเอกสารสิทธิเป็นของครอบครัวตัวเองเสียที และดูเหมือนว่าความหวังครั้งนี้จะเลื่อนลอยออกไปอย่างสิ้นหวัง ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีชาวบ้านห้วยเล็บมือเคยยอมถอยจากที่ดินเขาภูดงภูวาล มาตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำโขง

คุณยายไคร โสภมาน อายุ 76 ปี ชาวบ้านห้วยเล็บมือ และเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลโสภมาน เล่าว่า ยายจำไม่ได้แล้วว่า บรรพบุรุษของยายมาปักหลักรากฐานของตระกูลเมื่อ พ.ศ.ใด เพราะแม่ของยายก็ตายตอนอายุ 103 ปี จำได้แค่ว่าเมื่อสมัยก่อนชาวบ้านมีหน้าที่ทำกินก็ทำกินกันไป ทำไร่นาอยู่กับป่าหาเลี้ยงตัวกันไปตามวิถีชีวิต

นอกจากนี้ คุณยายไครได้แสดงเอกสารที่เป็น ส.ค.1 ให้กับทีมข่าวได้เห็นเป็นหลักฐานว่าครอบครัวของคุณยายตั้งรกรากมายาวนานและจนมีเอกสารดังกล่าวนี้ขึ้นมา แม้ว่าปัจจุบันเอกสาร ส.ค.1 นี้จะถูกปลวกกัดกินจนแทบไม่เหลือเค้าโครงของเอกสารสำคัญก็ตาม และทางครอบครัวของคุณยายไครก็มีเอกสารที่ดิน น.ส.3 ก. ที่เป็นความหวังว่าครั้งหนึ่งก่อนที่ใจจากโลกนี้จะไป จะได้เอกสารโฉนดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของที่ดินที่เคยใช้ทำกินกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเสียที

ความเดือดร้อนครั้งนี้ไม่เพียงแต่ชาวบ้านตาต้อๆ ตัวเล็กๆ เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แม้กระทั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยเล็บมือ คือ นายบุญยัง เสาะก่าน ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เช่นกัน และตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีครอบครัวของเขายืนหยัดต่อสู้มาอย่างต่อเนื่อง ได้เล่าว่า ที่นาของตระกูลตนเองใช้เลี้ยงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้มีสิทธิออกเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการเสียที

แม้ที่ผ่านมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยเล็บมือ จะพยายามทำทุกวิถีทางและมีเอกสารยืนยัน น.ส.3 และที่น่าตกใจกว่านั้นคือ ครั้งหนึ่งทางครอบครัวของนายบุญยังเคยนำเอกสาร น.ส.3 ไปยื่นกู้เงินต่อธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการอนุมัติเงินกู้ให้ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเอกสาร น.ส.3 ที่ครอบครัวของนายบุญยังครอบครองอยู่นั้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอต่อการพิจารณาเงินกู้ได้ แต่พอเมื่อปีที่แล้วการย้อนไปใช้แนวเขต พ.ศ. 2553 จึงกลับกลายเป็นว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวน

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่กระทบชาวบ้านห้วยเล็บมือในเรื่องของการทำกินเท่านั้น นายพรเทพ ท้าวดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ม.5 ยังบอกอีกว่า ความไม่ชัดเจนเรื่องแนวเขตที่เกิดขึ้น ทำให้พื้นที่ของเราขาดโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ของตัวเอง รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรต่างๆ ได้เพราะพวกเราไม่มีเอกสารสิทธิ หรือแม้แต่เวลาที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ทั้งน้ำท่วม สงเคราะห์ยาง หรืออะไรก็ตาม ไม่เว้นแม้แต่การขอทะเบียนบ้าน ขอดัดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า แม้ที่ผ่านมาจะมีการดำเนินการตามโครงการเดินออกโฉนด ซึ่งกลุ่มชาวบ้านเดินทางไปดำเนินการหลายจังหวัด ทั้งนครพนม บึงกาฬ หนองคาย แต่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ โดยชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องขอที่ดินเพิ่มเติม เพียงแค่ต้องการเรียกร้องขอแนวเขตให้มันชัดเจนเท่านั้น ซึ่งนี่เดือดร้อนมานานแล้ว แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขเสียที อาจจะเพราะเราเป็นชุมชนเล็กๆ หรือนักการเมืองไม่สะท้อนปัญหาอย่างจริงจัง ชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องสิทธิที่ทำกินเพิ่ม แค่ขอความชัดเจนของแนวเขตเท่านั้น

นายพรเทพยังได้ฝากขอความเห็นใจจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อีกว่า อยากให้นายเศรษฐาที่เป็นบุคคลที่ประชาชนหวังพึ่งพาที่สุดจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ขอให้ท่านช่วยหันมามองความเดือดร้อนของชุมชนแห่งนี้ให้มีแนวเขตที่ชัดเจนและมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทีมข่าวได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านหลายครัวเรือนที่พยายามบอกเล่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งความหวังสุดท้ายที่สำคัญต่อชาวบ้านในชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ และอยากจะได้ส่งเสียงให้ดังไปถึงก็คือ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน